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คำานำา 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิก
วฒุสิภา อดตีรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา มาแสดงปาฐกถาเกยีรติยศ 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่  12 ในงานครบรอบ 54 ปี  
วนัพระราชทานนาม และ 135 ป ีมหาวทิยาลยัมหดิล เรือ่ง “การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื :  
ในภาวะความไม่ย่ังยืนของการพัฒนา” ซึ่งท่านได้กล่าวถึง “ความยั่งยืนของ 
การท่องเที่ยว” ให้ความรู้ในวงการท่องเท่ียวท่ีต้องเชื่อมโยงกับความรู้ของสถาบัน 
การศึกษา สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย โรงเรียน ผู้รู้ ปราชญ์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน  
เพื่อจะรับส่ิงเหล่านั้นไป เอาไปสอดแทรกเล็ก ๆ น้อย ๆ และอาจจะสำาคัญมากพอ 
ซึ่งหากเราในฐานะที่เป็นประเทศผู้รับนักท่องเที่ยวมากถึงอันดับ 10 ของโลก และม ี
สถานะการเงินท่ีได้มาจากกิจกรรมการท่องเท่ียวมากถึงเป็นอันดับ 4 ของโลก  
หากเราไมไ่ดใ้ชโ้อกาสน้ีในการเปลีย่นแปลงมนัเพ่ือเรา เพ่ือประเทศไทย และเพือ่โลก 
สิ่งเหล่านั้นย่อม “เป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำาหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อเป็นที่ระลึกในงานแสดง 
ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 12 ซึ่งหนังสือเล่มนี ้
ได้ให้ความรู้ แนวคิด พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : ในภาวะ
ความไม่ยั่งยืนของการพัฒนา ที่จะมาถึงในปัจจุบันและอนาคต มหาวิทยาลัยมหิดล 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่านที่มีบทบาทสำาคัญในระบบการ
ศึกษาทีจ่ะช่วยกันพฒันาความยัง่ยนื เพือ่สรา้งคนยคุใหมแ่ละสร้างอนาคตเพือ่ตอบโจทย์
ประเทศ ตอบโจทย์โลกนี้ ให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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ภาคผนวก

ความเป็นมา
ในการจัดแสดงปาฐกถาเกียรติยศฯ

เนื่องในวันพระราชทานนาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
(พ.ศ. 2542 - 2566)
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คำากล่าวรายงาน
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

ประธานกรรมการฝ่ายจัดปาฐกถาเกียรติยศฯ

กราบเรียน  คณุวรีะศกัดิ ์โควสรุตัน ์หมอ่มหลวงวรตุม ์วรวรรณ ทา่นอธกิารบด ี 
 ท่านผู้บริหาร และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

ด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม 
“มหิดล” ให้เป็นนามของมหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 2 มีนาคม พุทธศักราช 2512  
ในวันนี้ได้เวียนมาบรรจบครบเป็นปีที่ 54 ของวันพระราชทานนาม และ 135 ปี 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดให้มีการแสดงปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์  
นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งท่ี 12 โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นการน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม 
“มหาวิทยาลยัมหิดล” และไดร้ว่มรำาลกึถงึศาสตราจารย ์นายแพทยก์ษาน จาติกวนชิ  
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

ในโอกาสนี้ ขอกราบเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ กล่าวเปิดงาน และกล่าวแนะนำาผู้แสดง
ปาฐกถาต่อไป
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คำากล่าวเปิดการแสดงปาฐกถา 
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

กราบเรียน  คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน์  หม่อมหลวงวรุตม์ วรวรรณ และ 
 ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

ตลอดระยะเวลา 54 ปี ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ 
ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามาภิไธยในสมเด็จพระ 
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการพัฒนา
ในหลากหลายรปูแบบ เพือ่ประโยชนต์อ่แผ่นดนิ ตามทีเ่ราชาวมหดิล ไดต้ัง้จติปณธิาน
ว่า “เราจะสืบสานพระราชบิดา สู่ปัญญาของแผ่นดิน” 

 บัดนี้ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดแสดงปาฐกถา 
เกยีรตยิศศาสตราจารย ์นายแพทยก์ษาน จาตกิวนิช เปน็ครัง้ที ่12 เพือ่เปน็การระลกึ
ถึงคุณงามความดขีองทา่น ทีไ่ด้เคยดำารงตำาแหน่งเปน็อธกิารบด ีและในปนีีผ้มในนาม 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณวีระศักด์ิ โควสุรัตน์  
สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้เกียรติ 
มาแสดงปาฐกถาเกียรติยศฯ ในหัวข้อเรื่อง “การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน : ในภาวะ
ความไม่ยั่งยืนของการพัฒนา” ผมขอแนะนำาประวัติของท่านโดยสังเขป ดังนี้

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  :  
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ประวัติคุณวีระศักดิ ์โควสุรตัน์
สมาชิกวุฒิสภา อดีตรฐัมนตร ี

ว่าการกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา

วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 23 ตุลาคม 2508

การศึกษา
• LL.B นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532 
• LL.M นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2535 
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (EAU)  

พ.ศ. 2557 
• ปรญิญาดษุฎีบณัฑติกติติมศกัด์ิ ดา้นการบรหิารการทอ่งเทีย่ว จากมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2560 
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ด้านการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย 

การกีฬาแห่งชาติ

ตำาแหน่งปัจจุบันในวุฒิสภา 
• ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการกีฬาของวุฒิสภา
• รองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภา
• ประธานอนุกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
• กรรมการวิชาการของวุฒิสภา
• กรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560
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ตำาแหน่งที่ผ่านมา 
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (3 ครั้ง)
• ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
• ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
• กรรมการพัฒนากฎหมาย สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ตาม พ.ร.บ. 

คณะกรรมการกฤษฎีกา)
• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 
• ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
• ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
• รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการนายกรัฐมนตรี) 
• ผู้ประสานงานพิเศษของนายกรัฐมนตรี ด้านการข่าวกรองแห่งชาติ
• เลขานุการประธานวุฒิสภา
• เลขานุการประธานตุลาการรัฐธรรมนูญ
• เลขานุการประธานรัฐสภา
• ประธานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท.
• ประธานองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

(องค์การมหาชน) (DASTA) อพท.
• ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

(TCEB) สสปน. 
• ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท.
• ประธานคณะกรรมการกีฬามวย ตาม พ.ร.บ. กีฬามวย
• ประธานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ตาม พ.ร.บ. กีฬาอาชีพ
• รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ 
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• ผูอ้ำานวยการสถาบนัระหวา่งประเทศเพือ่การคา้และการพฒันา (องคก์ารมหาชน) 
หรือ ITD

• ที่ปรึกษาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ 
• ผู้ริเริ่มโครงการสถานีทีวีกีฬา และโครงการจัดทำาเพลงเชียร์กีฬาระดับชาติ
• ผู้บริหารสถานการณ์และแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวตกค้าง เนื่องจากเหตุการณ์

ปิดสนามบินนานาชาติ
• กรรมการและกรรมการบรหิาร มูลนธิอิาสาเพือ่นพึง่ (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย
• กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  

ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ
• กรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• รองประธานกรรมการกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี  

ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)
• ประธานกรรมการประเมินผลกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวง

วัฒนธรรม
• ประธานอนุกรรมการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประเภท

ภาพยนตร์และละคร กระทรวงวัฒนธรรม
• กรรมการ มูลนิธิไทย กระทรวงการต่างประเทศ
• กรรมการ มูลนิธิประชาบดีกิจการเพ่ือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์
• กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
• ที่ปรึกษา มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา
• อธิการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต
• รองประธานกรรมการสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• วิทยากรและคอลัมนิสต์

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  :  
ในภาวะความไม่ยั่งยืนของการพัฒนา
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วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566

เรือ่ง 

“การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: 
ในภาวะความไม่ยั่งยืนของการพัฒนา”

โดย คุณวีระศักดิ ์โควสุรตัน์

สมาชิกวุฒิสภา อดีตรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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กราบเรียนท่านศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ท่าน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ท่านผู้มีเกียรติ และคณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษา 
ที่ เคารพทุกท่าน ผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ ไ ด้มีโอกาสมาร่วมแสดง 
ความยินดีต่อโอกาสที่ครบรอบ 54 ปี ของวันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล 
และครบ 135 ปี ของการก่อต้ัง และได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรำาลึก 
ทั้งคุณงามความดีของศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ที่นี่ในวันนี้ 

หัวข้อที่ผมจะมานำาเสนอกับท่านในวันนี้ คงจะเป็นเรื่องที่จริง ๆ แล้ว 
แทบทุกท่านเคยมีโอกาสได้ใช้ความคิดกับมันมา ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา เราได้เห็น 
การเติบโตของกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย และเราก็คงจะมีสิ่งท่ีเรา 
เหน็พ้อง เห็นแย้ง เห็นต่าง หรอืมคีวามใฝ่ฝันอยากจะเหน็มันเปลีย่นแปลงไป ด้วยเหตุ
ที่ว่า โลกนี้ก็มีเรื่องอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นปัจจัยที่ท้าทาย และทำาให้เรารู้สึกได้ว่า
จากสิ่งเล็ก ๆ ที่เรารู้สึกเหมือนไม่ได้มีราคาอะไร กลายเป็นของท่ีมีราคามาก แต่ใน 
ขณะเดียวกันคุณค่าของมันซ่ึงไม่เก่ียวกับราคาก็ยังได้รับการยกย่อง ไม่ใช่เพราะจาก
ในประเทศ แต่จากสากลโลก หลายท่านในที่นี้อาจจะยังไม่ทราบว่า เมื่อประมาณสัก 
4 ปีที่แล้ว ประเทศไทยและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทยได้รับการยกย่อง 
ว่าเป็นประเทศท่ีมีจำานวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสูงเป็นอันดับ 10 ของโลก  
ครั้งนั้นเผอิญว่าผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่พอดี  
การเป็นอนัดบั 10 มชีาวต่างชาติเข้ามาแวะเวยีน ท่องเทีย่ว สมัผสัประเทศไทย สมัผสั
วัฒนธรรม อาหารไทย และก็ไปเยือนตามเมืองต่าง ๆ  ของประเทศไทย จำานวนเกือบ 
จะเป็น 40 ล้านคนนัน้ เป็นสิง่ท่ีผมกไ็ด้เรยีนกบัคนทีท่ำางานกบัผมว่า ผมขอไปมีส่วนร่วม  
ในการต้อนรับคนที่ 35 ล้านที่เข้ามา แล้วต่อมาก็ไปต้อนรับคนที่ 40 ล้านที่สนามบิน  
ถามว่าไปทำาทำาไม ไปเพือ่จะไปบอกให้เป็นข่าวสารกับผูค้นในสงัคมให้รบัทราบว่า บัดนี้  
เรามีแขกมาเยือนประเทศของเราจากทั่วโลกน้ัน มากเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน
ประชากรไทยแล้ว เราไม่ได้กำาลังตื่นเต้นกับจำานวนว่ามีเท่าไหร่ แต่เรากำาลังบอกว่า 
เรามสีดัส่วนของแขกทีม่าเยอืนเราอย่างสมำา่เสมอ ประจำา เกนิกว่าครึง่หนึง่ของประชากร 
ทีป่ระเทศเราม ีนัน่หมายความว่า สิง่อำานวยความสะดวก การบรหิารจดัการ การดูแล 
คุณภาพ ถ้าเราอยากจะต้อนรับขับสู้ให้เขาเกิดความประทับใจนั้น เราไม่ได้ใช้แค่ใจ 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  :  
ในภาวะความไม่ยั่งยืนของการพัฒนา
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เท่านั้นแล้ว เราต้องใช้ระบบ ต้องใช้การทำางานที่เข้าใจเขา เข้าใจเรา รอยยิ้มของเขา
สำาคัญมาก แต่ที่สำาคัญไม่น้อยไปกว่ากันคือรอยยิ้มของพวกเรากันเอง การท่องเที่ยว
ของเราก่อให้เกิดรายได้เป็นจำานวนสูงมาก และสูงมากจริง ๆ เพราะในปีนั้น 
ในระดับสากล UNWTO องค์การสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องการท่องเที่ยวโลก ซ่ึงม ี
สำานักงานต้ังอยู่ที่เมืองมาดริด ประเทศสเปน ประกาศว่าเราเป็นผู้มีรายได้ทางด้าน 
GDP จากด้านการท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก สูงกว่าที่ประเทศอย่างอิตาลีได้  
สูงกว่าประเทศอย่างเยอรมนีได้ ถ้าเราจะเป็นรองในด้านรายได้จาก GDP ด้านการ
ท่องเท่ียวของประเทศไทยที่ได้มาจากเงินตราต่างประเทศที่เข้ามา อันดับ 1 คือ 
สหรัฐอเมริกา ซึ่งสูงมาก เพราะเขาเป็นประเทศใหญ่ ใคร ๆ ก็เดินทางไป และเขา 
ก็เดินทางกันเองในประเทศ อันดับ 2 สเปน อันดับ 3 คือ ฝรั่งเศส แล้วก็ไทยเป็น 
อนัดบั 4 เพราะฉะนัน้จากสิง่ทีเ่ราไม่ได้เหน็ว่ามมีลูค่ามากมายนัน้ โลกกบ็อกว่า กไ็ม่รูล้่ะ 
บัดนี้ประเทศของท่านได้ก้าวมาสู่อันดับ 4 ในแง่ของตัวเงิน ท่านมาอยู่ในอันดับ 10  
ในแง่ปริมาณที่คนเข้า แต่สิ่งหนึ่งที่เขาเองต้องยอมรับ และไปเทียบกับนักท่องเที่ยว
ในเมืองประเทศอื่น ๆ ไม่ได้เลย ก็คือความหลากหลายของสัญชาติ และพาสปอร์ต 
ของผู้คนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนั้น มีความหลากหลายมากเสียยิ่งกว่าใคร 
ทั้งหมดในโลกน้ี เพราะเรารับทุกชาติ ทุกผิวสี ทุกกลุ่ม ทุกทวีป ที่ทยอยเดินทาง 
เข้ามาสมำ่าเสมอต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

ในช่วงก่อน 20 ปีที่แล้วนั้นจะมีช่วงหย่อนท้องช้างครับ ในการที่มีคน 
เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจากต่างประเทศ หย่อนท้องช้างในช่วงที่เรามีหน้าฝน 
แต่ที่เขาหย่อนท้องช้างไม่ใช่เพราะว่าฝนตกที่บ้านเราแล้วมันเฉอะแฉะ ไม่ใช่เลย แต่
เป็นเพราะว่าในโลกสากลเขาไม่ได้มีวันหยุดใหญ่ประจำาปีของคนทำางานในประเทศ
เหลา่นัน้ตา่งหาก ช่วงวนัหยดุใหญข่องเขาสว่นใหญม่กัจะไปเริม่เอาตามวนัชาติบา้ง ไป
เริม่เอาตามเทศกาลครสิตม์าสปลายปบีา้ง เพราะฉะนัน้ฤดทู่องเทีย่วของประเทศไทย 
จึงจะขึ้นสูงมากตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป เพราะช่วงตุลาคมเป็นวันชาติจีน  
แล้วก็ตามมาด้วยการเป็นวันหยุดตามประเพณีของชาวตะวันตก เขาไม่ได้หยุดกัน  
3 วัน 5 วัน เขาหยุดกันเป็นเดือน สองเดือน หรือสามเดือน เพราะฉะนั้นก็จะทำาให้ 
เราคุ้นเคยกับฤดูการท่องเท่ียวของประเทศไทย ที่จะมีแขกมาเยือนมาก ตั้งแต่หลัง 
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หมดฝน ก็คอืเดอืนตลุาคมเปน็ตน้ไป และเขากอ็ยูก่บัเราไปเรือ่ย ๆ  จนกระทัง่เราฉลอง 
เทศกาลตรษุจนีเสรจ็ นกัทอ่งเท่ียวจนี นักท่องเท่ียวญ่ีปุน่กจ็ะทยอยกลบักนัไป และเรา 
ก็จะค่อย ๆ อยู่ในสภาพที่สงบลงบ้างอีกคร้ังหนึ่ง แต่นั่นเป็นเหตุการณ์ 20 ปีที่แล้ว 
มาภายหลัง สภาพหย่อนท้องช้างนั้นไม่มีอีกแล้ว เพราะว่าช่วงที่กำาลังฝนตกและ 
ไม่เป็นวันหยุดของโลกสากลอื่น ๆ แต่เป็นวันหยุดสำาคัญของชาวตะวันออกกลาง  
เปน็วันหยุดสำาคญัของคนอนิเดยีทีม่าจากเอเชยีใต ้เปน็ชว่งเวลาทีฤ่ดรูอ้นของเขาเขา้สู ่
จุดร้อนสูงสุด ทำาให้การตัดสินใจที่จะออกเดินทางจากบ้านของเขามาเที่ยวในโลกนี้ 
จึงเกิดในช่วงนั้น และเมื่อมาถึงพวกเขาก็ไม่มีความอึดอัดขัดใจกับการที่ได้เห็นฝนตก 
จะตกแบบปรอย ๆ หรือจะหนักในประเทศไทย เพราะบ้านเขามีฝนค่อนข้างน้อย  
โดยเฉพาะจากตะวันออกกลาง เวลาคนที่อยู่ในตะวันออกกลางเขามองไปไกล ๆ  
เขาเหน็ฝนนะ เขาเห็นฝนเปน็ประจำา แต่ฝนเหลา่นัน้มาไม่ถึงพืน้ เพราะความร้อนทีพ่ืน้ 
สูงมากจนกระทั่งทำาให้ไอของไอนำ้าที่หล่นลงมานั้นมันระเหยกลับไปเป็นเมฆอีกคร้ัง 
หนึ่ง การที่เขาเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแล้วไปเห็นป่าสีเขียว เห็นทะเลงาม ก็เป็น
ส่วนหนึ่งที่ทำาให้เขากลับไปบอกเล่ากัน เพราะฉะนั้นคำาว่า word of mouth การเล่า
จากปากตอ่ปาก จึงกลายเปน็พลงัในการประชาสมัพนัธป์ระเทศไทยทีม่าจากคนทีเ่ขา 
มีความไว้วางใจ พอฟังจากคนที่มีประสบการณ์โดยตรงมาเที่ยวในประเทศไทยแล้ว 
กลับไปพูด สิ่งเหล่านี้คงช่วยโฆษณาได้บ้าง แต่การที่คนที่มีความน่าเชื่อถือในชุมชน  
ในสังคมนั้น มาเที่ยวแล้วรู้สึกดีใจ เขานำากลับไปเล่า เลยกลายเป็นทำาให้เรามียุค 
การท่องเที่ยวของเราอย่างน้อย 4 ยุค ในช่วงสี่สิบปีที่ผ่านมา 

สีส่บิปีทีแ่ลว้ เปน็สีส่บิปทีีจ่อทวีขีาวดำาเริม่วางอยูต่ามบา้นของคนชัน้กลาง  
และเป็นช่วงเดียวกันกับที่โลกนี้กำาลังสนใจการรายงานข่าวเก่ียวกับความเป็นไป 
ในสงครามอินโดจีน เพราะเป็นสงครามที่เกิดขึ้นภายหลังจากสงครามเกาหลี 
เริ่มสงบลง แล้วก็สงครามเย็นชุดใหม่ที่มาเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
สหรัฐฯ เข้าไปมีปัญหาและเข้าไปมีสงครามกับเวียดนาม ผู้คนในชาติภาคตะวันตก 
ไม่ว่าจะเป็นชาวฝรั่งเศส อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เข้าร่วมวงไพบูลย์ในการ
เข้าไปมีส่วนในสงครามเวียดนาม ส่งลูกหลาน คนหนุ่มสาวเข้าไปอยู่ในสงคราม ก็จะ
ต้องมีการติดตามดูกันทางโทรทัศน์ตามบ้าน และน่ันคือกลุ่มคนช้ันกลางกลุ่มสำาคัญ 
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ของโลกทีรู่จ้กัประเทศไทยโดยบงัเอญิ จากการทีเ่ขาตดิตามขา่วสารสงครามทีเ่กิดขึน้
ในเวยีดนาม พ้ืนทีก่ารรายงานขา่วเกีย่วกบัสงครามในเวยีดนาม ยนือยูใ่นจดุปลอดภยั
ทีส่ดุ คอื Bangkok เพราะฉะนัน้ทกุครัง้ทีร่ายงานขา่วเกีย่วกับความเปน็ไปว่าใครกำาลงั
ทำาอะไร นายพลอะไรเยี่ยมที่ไหน แล้วมีการโจมตีที่ใด มีการสูญเสียเท่าไหร่ สุดท้าย 
ผูส้ือ่ข่าวก็จะบอกว่า This is NBC report from Bangkok, Thailand. คนจำานวนมาก 
ซึ่งเป็นคนชั้นกลาง ซึ่งไม่เคยเดินทางมาแถบนี้เลยก็เลยรู้จักคำาว่า Bangkok,  
Thailand แต่ในฐานะที่เป็นพื้นท่ีปลอดภัยท่ีสุดที่เขาอยากจะให้ลูกหลานของเขา 
ถ้ายังไม่กลับบ้านขอให้ได้กลับมาอยู่ในพื้นที่ที่ Bangkok ไม่ก็ Thailand คนเหล่านั้น
คือคนทีม่อีำานาจในการจบัจา่ยใชส้อย เพราะวนันัน้นกัทอ่งเทีย่วไทยยงัแทบไม่ปรากฏ
ตวั และเขาก็เลยไดรู้จั้กเพราะนัน่เปน็ฐานทพั เปน็ฐานทีต่ัง้ของกองทพัอากาศของเขา 
อยู่ในภาคอีสานเป็นจำานวนมาก และนั่นทำาให้ภาคอีสานเป็นอีกส่วนหนึ่ง ภาคอีสาน 
มีสนามกอล์ฟก่อนอีกหลายสถานที่ในประเทศไทยถ้าไม่นับกรุงเทพมหานคร  
จึงมีสนามกอล์ฟ จึงมีโรงบิลเลียด และมีสนามม้า ผมไม่ได้เล่าเร่ืองนี้เพื่อจะบอกว่า
สงครามนำามาซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนำามาซึ่ง
สนามม้า แต่ผลของมันเป็นแบบน้ัน โดยสภาพของมัน น่ันเป็นยุคแรก เพราะฉะนั้น
เวลาทีมี่คนเข้ามาถา่ยทำาขา่วในประเทศไทย เวลารายงานออกไปนอกจากขา่วสงคราม 
ในเวียดนามแล้ว เขาอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วก็เดินทางไปพบกับวัดวาอาราม  
สิง่ปลกูสร้าง สถปู เจดยี ์แลว้กถ่็ายทำาออกมาแลว้กบ็อกวา่คนไทยนัน้ เขาพดูมาตัง้แต ่
วันนั้นเลยว่า คนไทยคนพ้ืนเมืองที่น่ีแม้จะพูดภาษาสากลไม่ได้ หมายถึงพูดภาษา 
อังกฤษไม่ได้ แต่ทุกคนมีความอัธยาศัยไมตรี ใครมาก็ต้อนรับขับสู้ เขาไม่ได้อธิบาย
แตเ่ป็นสิง่หนึง่ทีน่กัประวัตศิาสตรใ์นประเทศไทยกส็ามารถท่ีจะอธิบายแทนได้ ก็คอืวา่  
ก็เพราะว่าคนเหล่าน้ันไม่ว่าจะอยู่ที่อุดร อุบล ร้อยเอ็ด อีสาน ขอนแก่น เขาไม่เคย
เห็นชาวต่างชาติว่าเป็น aggressor หรือเป็นผู้รุกราน เพราะในประวัติศาสตร์ของเรา 
เราไม่เคยรู้สึกว่ามีชาวต่างชาติเข้ามารุกราน เราไม่เคยสูญเสียอำานาจอธิปไตย  
เพราะฉะนั้นฐานลึก ๆ ใน DNA ของคนไทยไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหนก็ตาม จะอยู่เชียงใหม่ 
ภาคใต้ ภาคเหนือ หรือภาคอีสาน ก็จะรู้สึกตลอดเวลาว่าชาวต่างชาติ ผมต่างสี  
ผิวต่างพรรณ เมื่อเข้ามาแล้ว ล้วนแล้วแต่ดูเป็นมิตรไมตรี เราจะต้อนรับขับสู้เขา  
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แลว้บรรยากาศนัน้เป็นบรรยากาศทีซ่ือ้ไมไ่ด ้และโลกนี ้ประเทศอืน่อยากจะได้อารมณ์
แบบนีจ้าก DNA ของคนของเขา เขาก็ไมส่ามารถสรา้งใหม้นัเกดิขึน้ไดง้า่ย ๆ  เขาอาจจะ
สอนให้มคีวามนุม่นวลในการต้อนรบั ใหมี้ความประณตีในการดแูลคน หรอืแมก้ระทัง่ 
อธิบาย Story เบ้ืองหลงัของอาหารชนดิตา่ง ๆ  ขนมนมเนยทีน่ำามาเสร์ิฟแขก เพือ่ให้รูว้า่ 
เขามีความจริงใจ เขามีความภูมิใจในวัฒนธรรมอย่างไร แต่ความเป็นมิตรไมตรีจาก 
สายตา จากทา่ทาง สิง่เหลา่นีซ้ื้อไมไ่ด ้และประเทศไทยนับจากนัน้เปน็ต้นมา เวลาพูดถึง 
รางวัลที่มอบให้แก่ประเทศที่มี Best Local Friendly หรือชาวท้องถิ่นที่มีความเป็น 
มิตรไมตรีสูง เราได้ที่ 2 ของโลกตลอดมา ไม่เคยหลุดไปจากนี้ ท่านผู้มีเกียรติในที่นี ้
คงสงสัยกันนิดหนึ่งว่า แล้วใครได้ที่ 1 ประเทศไอร์แลนด์ครับ นั่นคือรางวัลของเมื่อ 
สี่สิบปีที่แล้ว แล้วก็ได้มาตลอดจนกระทั่งบัดน้ีก็ได้อยู่ รางวัลประเภทท่ี 2 เกิดข้ึนใน
ยุคที่ 2 เหมือนกัน นั่นเป็นยุคแรกที่ชาวตะวันตกรู้จักประเทศไทยโดยไม่ต้องโฆษณา 

รางวัลประเภทที่ 2 มาในฐานะเป็นยุคที่เจ้าพ่อดัลลัสเป็นหนังซีรีส์จาก
อเมริกันที่เข้ามาฉายในทีวีของประเทศไทยในยุคน้ัน เราได้เห็นชีวิตของคนชั้นกลาง  
ก่อนหน้านั้นเราไม่ได้เห็นอะไรของเขาเลยนะ แต่โลกเร่ิมได้เห็นชีวิตของคนชั้นกลาง 
ที่ฮอลลีวูดฉายออกไปทั่วโลก เขาไม่ได้ฉายประเทศไทยหรอก แต่เขาฉายเรื่อง 
วิธีการอยู่ การกิน การเป็นของเขา และเขาให้เกิดนิยามที่เป็น Soft Power ในวันนี้  
ก็คือ นิยามในการให้รางวัลสำาคัญแก่ชีวิตของคนที่สำาเร็จแล้ว คนดีใจต้องฉลอง  
ในการฉลองนั้นพูดถึงการไปมีชีวิตอยู่ใกล้ ๆ กับชายหาด ชายทะเล กลายเป็นว่าการ
ไปชายหาด ไปชายทะเล กลายเป็นรางวัลสำาหรับคนชั้นกลางทั้งหลาย หลายคนใน 
ที่นี้คงจะพอเคยได้ยินเรื่องราวเก่ียวกับภูเก็ต เกี่ยวกับเรื่องของสมุยว่า ลูกที่พ่อแม่ 
รักนั้นจะให้เป็นที่ดินที่เป็นมรดกที่อยู่ในสวน ส่วนลูกที่พ่อแม่อาจจะยังไม่รักมากนั้น 
ส่งให้ไปอยู่ใกล้ ๆ  ชายทะเล เพยีงแต่ผูท้ีม่อบกค็งไม่นึกว่าในอกี 20 - 30 ปีต่อมา พืน้ที ่
ชายทะเลมค่ีามากกว่าทีดิ่นในสวนมากมาย วนัน้ีผมจงึจงใจทีจ่ะใส่เสือ้สนีำา้เงนิ เพราะ
เป็นสีของมหาวิทยาลัยมหิดล แต่ทรงของเส้ือนั้นเป็นทรงคนไทยที่อยู่ที่จังหวัดภูเก็ต 
วิธีการของเขาคือเขาผสมระหว่างบูรณาการคนท้องถิ่นกับคนจีนที่เข้ามาทำาธุรกิจอยู ่
ที่ภูเก็ต แล้วก็ตัดเย็บออกมาเป็นรูปแบบนี้ ยุคที่สองทำาให้ทะเลของไทยเป็นที่รู้จัก 
ของโลก ไม่เพียงเพราะมันสวย แต่เพราะมันอุ่น ทะเลอุ่นนั้นเป็นของที่หาไม่ง่ายนะ 
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ในโลกนี้ กระแสนำ้าเย็นไหลผ่านทวีปต่าง ๆ และประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่เป็น 
ประเทศที่มี 4 ฤดู ประเทศ 4 ฤดูส่วนใหญ่ไม่ได้มีกระแสนำ้าอุ่นไหลผ่านเขา เป็น 
กระแสนำ้าเย็นทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นอยู่ดี ๆ  อยากจะโดดลงนำ้า จะพาเด็กลงนำ้านั้นก็ต้อง
คิดเยอะนะว่าจะไปช่วงไหนดี และจะอยู่กันได้แค่ไหน แต่ถ้ามาทะเลที่ประเทศไทย  
ใน South East Asia เขาบอกว่าเป็นทะเลอุ่น โดดลงเมื่อไหร่ก็ได้ เรามีทั้งส่วนที่เป็น
อ่าว เป็นอ่าวประวัติศาสตร์ เข้ามาเป็นตัว ก ไก่ ขนาดของคลื่นจะน้อย ถ้าชอบท่ีมี
คลื่นมากไปหาอันดามัน ซึ่งก็จะช่วยทำาให้เขามีสีสันของทะเลที่แตกต่างออกไป แต่
ทัง้หมดนัน้ทะเลอุ่น เพราะฉะนัน้จะไปอาบแดดหรอืไม่อาบแดด จะไปอยูใ่ต้ร่มไม้ เขา 
กร็ูส้กึว่าเขาสามารถใช้เวลาในการให้รางวลัชีวติตามบทนิยามทีย่คุนัน้กำาหนดเอาไว้ให้  
สมยันัน้นิยามของความสุขนอกจากทะเลแล้วก็ยังต้องมีเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ แล้วกจ็ะ 
มีเรื่องของการสูบบุหรี่ ท่านคงเห็นใน background โฆษณาของแม็กกาซีนประเภท 
Times News week ในรุ่นนั้น หน้าปกหลังของมันก็จะเป็นของพวกนี้ไป แล้วก็จะ
เป็นการสูบบุหร่ีหรือมีเหล้าด่ืมเป็นค็อกเทลอยู่ท่ีสระว่ายนำ้าอยู่ใกล้กับโรงแรมท่ีเป็น 
รีสอร์ตชายทะเล ก็เลยทำาให้ประเทศไทยไม่ทันได้โฆษณาประกาศตัวเองเลยว่า 
มีของแบบนี้หรือไม่ แต่คนอื่นเขาช่วยประกาศไปแล้วว่านั่นคือสิ่งที่เป็นองค์ประกอบ
สำาคัญของการให้รางวัลชีวิต เพราะฉะนั้นไปประเทศไทยกันเถิด นั่นเป็นยุคที่ 2

พอเข้ายุคท่ี 3 ก็เป็นยุคที่รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่เริ่มอนุญาตในการเปิด 
มา่นไมไ้ผ ่เพือ่ใหร้าษฎรประชาชนของเขาไดอ้อกมาพบกบัโลกไดแ้ลว้ เพราะเขาผา่น
ยคุอตุสาหกรรมมาพอสมควรแลว้ เขาม่ันใจแลว้ รัฐบาลจนีรูส้กึวา่คนจนีแผน่ดนิใหญ่ 
มีกำาลังทรัพย์พอจะออกไปเที่ยวต่างประเทศได้ แต่ที่เขาไม่สู้จะม่ันใจคือคนจีนใน
ช่วงนั้นเข้าใจการปกครองแบบอื่น ๆ ของประเทศที่ต่างไปจากระบอบคอมมิวนิสต์  
ซึ่งเป็นระบอบเดียวที่ใช้อยู่ในจีนมานาน ต้ังแต่ปี 1949 ที่มีการยึดอำานาจโดยพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนนั้น คนจีนก็ไม่รู้จักอย่างอื่นอีกเลย ดังนั้นจีนก็ออก
หนังสือเดินทางรุ่นแรก ๆ ให้กับชาวจีนออกเดินทางไปยังต่างประเทศได้ โดยที่ใน 
หน้าที่ 3 ของหนังสือเดินทางจะแสตมป์พิมพ์ไว้เลยแต่ต้นว่า หนังสือเดินทางเล่มนี้
ของรัฐบาลจีนได้รับรองให้บุคคลนี้ไปยังประเทศดังต่อไปน้ี มีประมาณ 16 ประเทศ
เท่าน้ัน เขาให้ไปเฉพาะประเทศที่คนจีนไปแล้วจะไม่นำามาซึ่งความคิดเก่ียวกับการ 
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ต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ เขาจะให้ไปเฉพาะประเทศที่เป็นมิตรกับเขา ประเทศที่เขา 
ไว้วางใจ และเปน็ประเทศทีส่งบ ประเทศไทยเปน็หนึง่ในนัน้ เพราะฉะนัน้เราเลยเปน็ 
กลุ่มแรก เป็นคลื่นลูกแรกที่เป็นประเทศผู้รับนักท่องเที่ยวจากจีน ซ่ึงนักท่องเท่ียว 
จากจีนในยุคแรก ๆ น้ันเป็นกรรมกรถ่านหิน คนเหมือง เกษตรกร เที่ยวเองไม่เป็น  
เพราะฉะน้ันก็จะต้องออกมาในรูปของบริษัทกรุ๊ปทัวร์ และก็เลยนำามาสู่เร่ืองของการท่ีว่า 
เมื่อมีใครเห็นว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนที่มีความเปราะบาง ความรู้น้อย ภูมิต้านทานตำ่า 
ก็จะไปหากำาไร หาโอกาสเอาเปรียบ และนั่นคือที่มาที่ทำาให้เกิดทัวร์ศูนย์เหรียญ ซึ่งก็
นบัเป็นหนึง่ในประเดน็ความไม่ยัง่ยนืเกีย่วกบัเร่ืองการทอ่งเทีย่ว กลายเปน็วา่ขายทวัร ์
ในราคาที่ตำ่ามากจนกระท่ังแทบจะมองไม่ออกเลยว่าคุณจะพาคนเข้าไปเที่ยวที่นั่น  
ที่นี่ได้ยังไง และทัวร์ศูนย์เหรียญไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะในประเทศไทยนะ แต่มัน 
เกิดขึ้นกับนักท่องเท่ียวที่เขาพูดภาษาไม่ได้ เขาไม่มีความสามารถในการต้านทาน 
ตนเอง เขาไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรไป หรือไม่ควรไป อะไรเรียกว่า
ความเสี่ยง ก็ไปเกิดขึ้นกับคนที่พูดภาษาไม่ค่อยได้ และเรื่องนี้จะไม่จบไป ไม่ใช่เร่ือง 
ทัวร์ศูนย์เหรียญจากจีน ผมกำาลังจะบอกว่าบรรยากาศลักษณะการเอาเปรียบ 
นกัทอ่งเทีย่วแบบนีจ้ะเกดิขึน้กบันักทอ่งเทีย่วทกุชาตทีิใ่ชภ้าษาสากลไมไ่ด ้ในภาวะการ 
พัฒนาที่ไม่ยั่งยืนซึ่งมีอีกร้อยแปดพันประการ ซ่ึงผมเช่ือว่าท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ตรงนี้
เป็นผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องความไม่ยั่งยืนในเรื่องการพัฒนาทั้งเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ในเรื่องการศึกษา ในเร่ืองการใช้ชีวิตในสังคม ในเรื่องการท่องเที่ยวนั้น 
ความไมย่ั่งยืนของมันกจ็ะมาจากเรือ่งหนึง่กค็อื ถา้หากวา่เราไมค่ำานงึถึงคนทีเ่ปราะบาง 
ที่สุดในการเดินทาง ไม่ได้เกี่ยวเลยว่าเขามีสตางค์หรือไม่มีสตางค์ เพราะคนมีสตางค์
ก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่เปราะบาง เขาก็เปราะบางได้ พวกเราทุกคนสมมติว่าเดินทางไป 
ในประเทศที่อยู่ในประเทศที่เขาไม่ใช้ภาษาอังกฤษเลย เราไปถึงปุ๊บ เราออกจาก 
เคร่ืองบินไป เรากลายเปน็คนเปราะบางไปทนัท ีและถา้มใีครยิม้แยม้แจม่ใสยืน่มอืเข้ามา 
เพื่อเอื้อเฟ้ือช่วยเหลือเรา เราก็ไม่มีทางเลือกอะไรที่จะจับมือนั้นแล้วให้เขาพาไป  
จะเปน็ไรกไ็ปรูเ้อาเอง ซ่ึงในกรณอีย่างน้ันทีเ่ปน็ ผมเห็นวา่มนัเป็นความไมย่ัง่ยนืทีม่นัม ี
อยู่แล้วในโลกใบนี้ นั่นคือยุคที่ 3 
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และจากยุคที่ 3 นั้นเอง ค่อย ๆ ต่อเนื่องฐานยอดมาเรื่อย ๆ จนกระทั่ง 
เข้าสู่ยุคที่ 4 ที่เราได้เห็นแล้วว่า นักท่องเที่ยวไทยได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างหนาตา แล้วก ็
หนาตาเป็นพิเศษในช่วงโควิด 19 ที่ไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาได้  
เราได้เห็นว่าบทบาทของนักท่องเท่ียวไทยที่เม่ือก่อนเคยมองแค่เป็นกลุ่มฉิ่งฉับทัวร์ 
แต่กลายเป็นกลุ ่มสำาคัญที่ไปช่วยทำาให้เกิดมีบรรยากาศ และก็เกิดการจับจ่าย 
ใช้สอยในประเทศไทย คนญีปุ่น่นัน้เขาศกึษาเรือ่งของการท่องเทีย่วและอตุสาหกรรม 
การท่องเที่ยวของเมืองไทยมานานมากด้วยความสนอกสนใจ ท่านผู้มีเกียรติในที่นี ้
คงทราบดีว่าญี่ปุ่นนั้นเป็นชาติท่ีมีความเอาจริงเอาจังกับทุกเรื่องที่เขาสนใจ ญี่ปุ่นรับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในปีที่เรารับนักท่องเที่ยวประมาณเกือบ 30 ล้านคน ญี่ปุ่น 
เพิ่งได้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศทั้งหมดเข้าไปเยี่ยมเขา 8 ล้านคน สเกลคนละ 
เรื่องเลย แต่ถามว่าเวลาที่เราไปเห็นการท่องเท่ียวในญี่ปุ ่นเรารู ้สึกชื่นชมไหม 
ชื่นชมมาก ห้องนำ้าสะอาด ทุกอย่างเดินทางได้โดยทางราง ประหยัดพลังงาน ระบบ
เมือง ถนน และทางเท้าสะอาดสะอ้าน ป้ายบอกทางหลายอย่างเป็นภาษาญี่ปุ่น แต ่
เขาอุตส่าห์หาวิธีใส่มาเป็นป้ายการ์ตูนบ้าง ป้ายลายเส้นบ้าง infographic บ้าง เพื่อ
ทำาให้คนทีไ่ม่ใช้ภาษาญ่ีปุน่ดูแล้วพอจะเข้าใจว่า อะไรเป็นอะไร ห้องนำา้ทีด่แูลผู้สงูอาย ุ
คนพิการของเขานั้น Second to none ไม่มีใครเทียบกับเขาได้เลย เป็นคร้ังแรกที่ 
คนไทยได้ไปเห็นว่าโถรองนั่งอุ่น ที่ฉีดล้างชำาระอัตโนมัติ ของเหล่านั้นเขาเพิ่งรับ 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 8 ล้านคน ยังไม่ใช่ 30 ล้านคนอย่างประเทศไทยด้วยซำ้าไป  
แต่เพราะว่าเขาต้ังใจว่าอุตสาหกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของเขามุ่งสร้างมาเพื่อ 
ต้อนรับนักท่องเที่ยวท้องถิ่นของคนญี่ปุ่น เพื่อให้คนระหว่างเมืองเที่ยวกันเอง เพื่อให้
ชนบทเข้าสู่เมอืง เมอืงไปสูช่นบท การทำาสิง่ปลกูสร้างอำานวยความสะดวก และระบบ
การรองรับต่าง ๆ  นั้นเขาไม่ตั้งมาเพื่อรับแขกนอก เขารับแขกใน แต่เมื่อเขารับแขกใน 
ได้เต็มที่แล้ว คน 122 ล้านคนที่เที่ยวกันเองได้มากมาย เป็นสัดส่วน GDP ที่ยิ่งใหญ ่
ของเขาน้ัน เขาเอาโครงสร้างกระทรวงท่องเที่ยว เขาไม่ได้สร้างเป็นกระทรวงแยก 
เขาเอากระทรวงท่องเที่ยวเป็นสาขาหนึ่งในกระทรวงคมนาคมและสิ่งปลูกสร้าง คือ
กรมโยธา กระทรวงคมนาคม และกรมท่องเที่ยว อยู่ในกระทรวงเดียวกัน เพราะเขา
ถือว่าการสร้างสิ่งอำานวยความสะดวกเป็นระบบเป็นชุดนั้น เป็นระบบคิดที่น่าจะ 
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สอดคล้องมากกว่า เพราะมันไปเก่ียวกับเร่ือง Logistic ดังนั้นการออกแบบของเขา 
เขาทำาให้รถไฟไม่ได้ทำาเฉพาะราง รถไฟทำาเมอืงไปด้วย เพราะรถไฟจะเป็นผูอ้อกแบบ
ว่า วิ่งไปที่ไหน ไม่ใช่รอให้ชุมชนเกิดก่อนแล้วรถไฟไปตาม แต่รถไฟไปก่อนแล้ว แล้ว
เดี๋ยวเมืองจะตามไปเอง สถานีต่าง ๆ จะออกแบบไว้เลยว่า เมื่อคนออกมาจากรถไฟ
แล้วจะออกประตูไหนได้บ้าง และประตูไหนจะนำาไปสู่กิจกรรมอะไรของเมือง เขาจะ
ออกแบบไว้แล้ว อะไรคืออาหารการกินที่จะขึ้นมาขายอยู่บนสถานีรถไฟ หรืออยู่บน
ขบวนรถไฟก็ถูกออกแบบไว้ ประมวลไว้ ประกวดไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าคนเดินทางจะได้
กนิของอร่อย คนเข้าสถานจีะได้กนิแต่ของทีด่ทีีส่ดุของเมอืงนัน้เท่านัน้ มนัคอืการเอา 
OTOP มาไว้ในพื้นที่ชัดที่สุด ในขณะที่ของเรา OTOP ไปอยู่อีกอาคารหนึ่ง ส่วนใหญ่
จะเป็นของเทศบาล อบจ. เพราะต้ังพื้นที่วาง OTOP แต่ไม่ค่อยมีคนไป นอกจากมี 
แขกเมืองท่ีนายกเทศมนตรีจะพาไปดู เพราะฉะน้ัน OTOP กับชาวบ้านก็ขาดกัน  
ในขณะของเขานั้นผู้ซื้อ ผู้เดินทาง เดินทางผ่านเข้าไปที่สถานี OTOP เพราะ OTOP 
ขึ้นบนสถานี อันนี้เป็นตัวอย่างว่าเขาก้าวไปสู่การคิดพ้ืนฐานที่ต้องการให้สิ่งที่ควร 
เจอกันได้เจอกัน มันก็ทำาให้เกิดความยั่งยืนได้มากกว่า มันก็คือที่มา ว่าคนเอเชียแทบ
ทั้งหมดที่เคยไปญี่ปุ่นก็จะกลับมาบอกกันเอง ไม่ต้องรอโฆษณาญี่ปุ่นเลยว่า เราควร 
จะให้รางวัลชีวิตของตัวเองด้วยการไปเดินทางท่องเที่ยวในญี่ปุ่น ไปดูห้องนำ้า ไปดู 
ทางลาด ไปดูทางเท้า นั่นเป็นเรื่องการท่องเที่ยวที่ต่อให้เขาไม่ประกาศความยั่งยืน  
เราก็รู้สึกว่าเขาทำาด้วยความยั่งยืน
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กลับมาอีกสักเรื่องหนึ่งท่านผู ้มีเกียรติ ในขณะที่เราอยู ่ใน 4 ยุคของ 
การเปลี่ยนแปลงในด้านการท่องเที่ยวของไทย เรามีคนเข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวสูงขึ้นมาก แต่พอเกิดโควิดปั๊บ ทำาให้คนที่เป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ 
ไม่ว่าภัตตาคาร โรงแรม ร้านอาหาร สถานท่ีให้บริการต่าง ๆ แม้กระทั่งคนนวดใน 
ร้านนวดแผนไทยและสปา จำาเป็นต้องออกจากงานไปหาอะไรอย่างอื่นทำา กลับ 
ภูมิลำาเนา ไปทำาเรือกสวนไร่นา คนที่ทำาอาหารได้ไปขายผัดไทย คนท่ีทำาอย่างอ่ืนได้ 
ไปทำาอย่างนั้นอย่างนี้ นักบินของสายการบินขายปาท่องโก๋ ไม่ใช่ความสุขของเขา 
ในวันนั้นหรอก แต่เขาทำาไปสัก 2 - 3 ปี เขารู้สึกว่าเขามีความม่ันคง ม่ันใจ สบายใจ 
มากกว่า ต้นทนุตำา่กว่า เขาไม่ต้องไปอยูใ่นเมืองท่องเทีย่ว ซึง่ไม่ต้องไปเสยีค่าเช่าราคา
แพง ค่าเดินทางราคาแพง วันนี้นักท่องเที่ยวเร่ิมทยอยกลับเข้ามาในประเทศไทย  
ผมอ่านรายงานทุกวันวันละ 6 - 7 หมื่นคนเดินทางเข้ามาจากทั่วโลก ผู้ประกอบการ
บอกกับผมว่าลูกค้ากลับมาแล้ว แต่ลูกน้องยังไม่มา และลูกน้องที่เพิ่งกลับมานั้นก็ยัง 
มาน้อยมาก ลูกค้าที่กลับมาก็ยังไม่มากที่สุด เพราะถ้านับขณะนี้แล้วลูกค้าเพิ่ง 
กลับมาประมาณ 30 - 35 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นของลูกค้าเก่าที่เราควรจะต้องได้ และเรา
พยายามอัดเร่งที่จะให้เพิ่มเป็น 50 - 80 เปอร์เซ็นต์ภายในปีนี้ แต่โดยสภาพแล้วอาจ
จะมาเรว็กว่าทีเ่ราคาดหวัง เม่ือล่าสดุนีแ้อร์อนิเดยี สัง่ซือ้เครือ่งบนิลำาใหม่ เป็นสญัญา 
ที่ใหญ่ที่สุด ถึงขนาดท่ีประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประธานาธิบดีฝรั่งเศส มาร่วมในการ
แถลงข่าวกับนายกรัฐมนตรีโมที ของอินเดีย เพราะสายการบินแอร์อินเดียกลับไปสู่
การเป็นของบริษัททาทา บริษัททาทาจึงทำาการรวมสายการบินทั้งหลายที่เคยถือหุ้น
นั้นเอามารวมกันให้หมด ฟังดูคล้าย ๆ กับที่เราเคยรวมบริษัทเดินอากาศไทยเข้ากับ 
บรษัิทการบนิไทยเมือ่สกั 30 ปีทีแ่ล้ว แต่เขารวมกนัมาแล้วยบุทัง้หมด แล้วซือ้เครือ่งบนิ 
ใหม่ขึ้นมา ทยอยส่งมอบกันอีก 3 - 4 ปีข้างหน้า ด้วยจำานวน 240 ลำา จากโรงงานของ
โบอิ้งโรงงานเดียว กับอีก 240 ลำาจากโรงงานแอร์บัสโรงงานเดียว เขาจะมีเครื่องบิน
กลบัเข้ามา 480 ลำา ในวนัทีผู่ค้นชัน้กลางของอนิเดยีโตขึน้อย่างมาก จะมกีารเดนิทาง
ชุดใหม่ที่เมื่อก่อนที่เราเคยเห็นว่าการเดินทางคร้ังย่ิงใหญ่ท่ีเป็นแพมนุษย์ออกมาของ 
การท่องเที่ยวจากจีน จากอาเซียน กำาลังจะถูกเสริมทัพเข้าไปจากอินเดีย ไปทั่วโลก
ไม่ใช่มาเฉพาะประเทศไทย แต่บังเอิญอีกเหมือนกันว่าด้วยเหตุผลทางด้านการเมือง 
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ทีท่ำาให้คนเอเชยีจำานวนมากเริม่ลงัเลในการทีจ่ะไปยโุรป หรอืสหรฐัฯ เพราะเริม่เหน็แล้ว 
ว่ามีการเลือกปฏิบัติต่อคนมีผิวสี ไม่เก่ียวกับว่าท่านมีเงินทองเข้าไปใช้จ่ายหรือไม่  
ทำาให้คนตะวันออกกลาง คนอินเดีย คนเอเชียใต้ และคนอาเซียน และแม้กระทั่งจีน
กันเอง ก็ตัดสินใจว่าก็เที่ยวอยู่ในพื้นที่เอเชียของเราก็แล้วกัน เพราะฉะนั้นลูกค้าจะ
กลับมาเร็วขึ้นอีก แต่ลูกน้องยังไม่กลับมา บทบาทของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  จึงถูก
คาดหวงัมากขึน้ว่าจะช่วยทำายงัไงทีจ่ะทำาให้ลกูน้องเหล่านัน้ ถ้าจะกลบัมา จะกลบัมา 
ด้วยการ Reskill เขาให้ดีมากขึ้นไหม Upskill ให้เขาได้ดีขึ้นหรือไม่ หรือ Newskill 
ให้กับเขาได้มากขึ้นหรือเปล่า เราได้รู้ว่าในวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้น AI  
Big Data และคอมพวิเตอร์ เข้ามาทดแทนหลายด้านของงานทีเ่ป็น Admin งานท่ีเป็น 
ธรุการ เริม่มกีารเกบ็ข้อมูลมากขึน้ และนำามาสูเ่ร่ืองการใช้ AI และ Robot ในการดูแล 
เรื่องต่าง ๆ ได้ดีขึ้น การทำาโรงแรมสีเขียว ที่พักสีเขียว โปรแกรมสีเขียวที่ทำาให้เกิด 
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสิง่ทีค่่อย ๆ  ถูกออกแบบ ไม่ใช่โดยมนษุย์
เท่านั้นอีกต่อไป แต่เป็นการออกแบบโดยโปรแกรมเพื่อทำาให้แน่ใจว่าลูกค้าทั้งหมด
เมื่อออกไปแล้ว มี Story to tell ว่าเดินทางครั้งนี้เขาลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน
เมื่อเทียบกับการเดินทางของคราวที่แล้วได้สักเท่าไหร่ หลายโรงแรมในยุโรป หลาย 
กจิการในสหรฐัอเมริกาหลายเมอืงเลอืกทีจ่ะไม่ให้มกีารเสร์ิฟนมจากปศสุตัว์เว้นแต่ลกูค้า 
จะเรียกร้อง คือไม่เอาโถนม ถ้วยนม หรือยี่ห้อนมขึ้นมาวางอยู่บนเคาน์เตอร์ในการ 
ให้บริการที่โรงแรม ที่ร้านอาหาร หรือที่ร้านขายเครื่องดื่มอีกต่อไป เพราะเขารู้ว่า 
นัน่มาจากวัว และวัวคอืผูท่ี้ปล่อยก๊าซมีเทน และมีเทนเป็นตวัร้ายกาจยิง่กว่าคาร์บอน 
ไดออกไซด์หลายเท่า ที่จะทำาให้เกิดภาวะโลกร้อนและภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง  
ในนวิซีแลนด์เกบ็ภาษผีูเ้ลีย้งแกะ ไล่ตามรายตัวของแกะทีเ่ลีย้ง จากทีน่วิซีแลนด์เคยม ี
ความภูมิใจกับประเทศแห่งแกะ บัดนี้นิวซีแลนด์จะค่อย ๆ ออกกติกา เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อทำาให้แกะค่อย ๆ ลดจำานวนลง และไปทุ่มทุนมากข้ึนแทนที่จะมา 
Subsidize ไปดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงแกะ เขาหันมาลงทุนต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องการทำา
เนื้อสังเคราะห์ นมสังเคราะห์ท่ีมาจาก DNA ของแกะ ของวัว จากแม่วัวนมไม่กี่ตัว  
แต่ไม่มแีม่ววันมตวัไหนทีต้่องถกูเอาไปเชือด ไม่มีแกะตัวไหนทีถู่กเอาไปเชอืด เพยีงแต ่
ใช้ DNA ของมันในการนำามาเข้าใน 3D Printing เพื่อจะผลิตออกมาเป็นเนื้อสัตว์และ 
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กำาหนดเป็นเบอร์ได้ ว่าจะเอาความมันเท่าไหร่ แทรกเท่าไหร่ เพือ่ท่ีจะได้สอดคล้องกับ 
ตลาดผู้รบัประทาน นีไ่ม่ใช่ Plant based และมีอีกเร่ืองหนึง่ ในบางพืน้ทีป่ระกาศเลย 
ในยุโรป เมืองเหล่านั้นจะไม่ให้มีการโฆษณามื้ออาหารท่ีประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์  
เขาไม่ได้กำาลังส่งเสริมมังสวิรัติ แต่เขากำาลังบอกเป็นสัญญาณว่าการกินเนื้อสัตว์  
การบริโภคนมจากปศุสัตว์ ปศุสัตว์ก็คือผู้ที่ทำาให้เกิดการรุกป่า ก่อให้เกิดมีเทนเข้าไป
ในชั้นบรรยากาศ และพืชที่ส่งมาให้สัตว์กินน้ันล้วนแล้วแต่เป็นพืชที่มักจะไปรุกป่า 
และมักจะเกิดจากพื้นท่ีพืชไร่ และพืชไร่เหล่าน้ันมักจะเก็บเกี่ยวด้วยการใช้ไฟเผา  
ก่อให้เกิดภาวะฝุ่น ควัน และก็ก่อความร้อนให้โลกโดยไม่จำาเป็น นี่เกี่ยวอะไรกับ 
เรื่องท่องเท่ียว ถ้าเราจะทำาท่องเที่ยวยั่งยืน เราจำาเป็นจะต้องมี Story แบบที่จะให้
มัคคุเทศก์ก็ดี หรือผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเอาไปทำาเป็นข้อมูลเล็ก ๆ สั้น ๆ  
เพื่อไปบอกกล่าวกับผู้คนให้รู้ว่าทริปนี้ของเรา เราได้ปรับปรุงอะไรเพื่อตอบสนองต่อ
เรื่องประเด็นแบบนี้ ที่ตลาดที่มีความก้าวหน้าแล้ว มีความรู้มากแล้ว เขากำาลังสนใจ  
เรามีเรือที่พาคนออกไปดูวาฬ วาฬนั้นไม่ใช่ปลา มันไม่มีเหงือก มันมีปอด และ DNA 
ของมนัหนกัไปทางสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมทีอ่ยูบ่นบก อาจจะเป็นววั อาจจะเป็นหมดู้วย 
ซำ้าไป แต่การที่ออกไปดูวาฬ ท่านต้องออกจากฝั่งอย่างน้อย 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง 
ขึ้นไป จึงไปถึงในพื้นที่ท่ีวาฬเข้ามา ซึ่งในอ่าวไทยก็มีเยอะ แล้วผมก็ไปดูมาแล้ว  
สิ่งที่ผมแนะนำากับผู้ประกอบการว่า เม่ือเรานั่งเรือออกไปแล้ว เราควรจะมีโอกาส 
เพราะคนที่ไปดูวาฬเขาไม่รู ้หรอกว่าจะไปดูทำาไม ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเราจะไปดู 
ยกัษ์ใหญ่ของท้องทะเลผูใ้จด ีผูไ้ม่กนิเนือ้สตัว์ไม่กดัใคร ไปช่ืนชมยนิดกีบัเสยีงแปลก ๆ  
ของเขาสื่อสารกัน นั่นเป็นเรื่องรองครับ เรื่องหลักที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะ 
เล่าให้ฟังสำาหรับนักท่องเที่ยวที่กำาลังจะเดินทางออกไปดูวาฬก็คือการเล่าให้รู้ว่า 
วาฬคือชาว gardener เป็นชาวสวนที่สำาคัญของการเพาะปลูกแพลงก์ตอนในทะเล 
เพราะแพลงก์ตอนเป็นผูก่้อให้เกดิออกซเิจนเกนิกว่า 50 เปอร์เซน็ต์ของออกซเิจนท่ีมี 
ทัง้หมดในโลกใบนีท้ีม่นษุย์เราหายใจ สตัว์ทกุชนิดหายใจ ไม่ได้จากปลาบกเป็นส่วนใหญ่ 
ส่วนใหญ่มาจากแพลงก์ตอนที่เป็นพืชในทะเลท้ังสิ้น และแพลงก์ตอนในทะเลนั้นก็
เป็นผู้ที่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ของลมหายใจ
ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่เราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ก็ไม่ใช่ปลาบกอีก 
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เหมือนกันที่เป็นคนรับภาระเรื่องนี้ใหญ่ที่สุด แต่เป็นเรื่องของมหาสมุทรที่มีสิ่งมีชีวิต
ตัวเล็ก ๆ ที่มีชื่อว่า แพลงก์ตอนพืช แต่แพลงก์ตอนพืชจำาเป็นจะต้องได้ปุ๋ยไปให้กับ
มัน ปุ๋ยที่จะให้มันได้ ผู้ที่ส่งมอบปุ๋ยไปตามทั่วท้องนำ้าต่าง ๆ  โดยไม่หยุดพัก และทำาให้
ฟรี ๆ ทำาให้ตลอดเวลาก็คือวาฬ เพราะวาฬจะไปกินสิ่งที่เป็นธาตุอาหารในที่ลึกบ้าง 
ในตามปากแม่นำา้บ้าง แล้วมนักข็บัถ่าย แม้จะตวัใหญ่ขนาดไหน กล้ามเนือ้ใหญ่ขนาด
ไหน แต่รูทวารของมันไม่สามารถที่จะสู้กับนำ้าลึกได้ มันจึงต้องข้ึนมาขับถ่ายอยู่บน 
ผิวนำ้า และบนผิวนำ้านั้นเองมันจึงถ่ายออกมาในธาตุต่าง ๆ เช่น ธาตุเหล็ก ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการเติบโตของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนพืชเป็นผู้ได้รับปุ๋ยจากวาฬ  
ซึ่งเหลืออยู่ประมาณ 1 ล้านตัวเท่านั้นในโลกน้ี วาฬเดินทางตลอดเวลาไม่มีวัน 
หยุดพัก วาฬจึงเป็นเหมือนรถบรรทุก การบรรทุกสารอาหารที่เป็นเหมือนรถปูน  
ที่หมุนไปตลอดเวลา เพื่อทำาให้สารอาหารที่ได้รับเข้ามาจากสารอาหารที่เป็น 
แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ปลาตัวเล็ก กุ้ง เคยต่าง ๆ ให้มันบีบคั้นเข้าไปใน
กระเพาะของเขาแล้วถ่ายออกมากลายเป็นปุ๋ยช้ันเลศิให้กบัแพลงก์ตอนในทีต่่าง ๆ  ซึง่ 
แพลงก์ตอนในทะเลทีมี่ปากแม่นำา้ผ่านเมืองอย่างประเทศไทย เขากไ็ม่มีสารอาหารมาก 
เพยีงพอ เขาก็จะไม่ค่อยโต แต่เม่ือเขาได้สารอาหาร เขาจะลอยตวัอยูบ่นผวินำา้เพือ่รบั 
แสงแดด ก็เหมือนกับที่เราเรียนรู้เรื่องคลอโรฟิลล์ที่มันสังเคราะห์แสง แพลงก์ตอน 
ทำาหน้าทีด่ดูซบัคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป เพ่ือจะไปสร้างพลงัให้กบัตวัเอง ไปทำาให้เกิด 
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การเติบโตของตัวเอง และก็คายออกซิเจนออกมา ดังนั้น ที่เรานั่งเรือออกไปดูวาฬ  
จึงเป็นการเข้าใจ process ทางธรรมชาติที่สร้างเอาไว้ กลไกที่ยิ่งใหญ่ที่นักท่องเที่ยว
ถือว่าได้เรียนรู้ในระหว่างทริป ท่านผู้มีเกียรติสังเกตไหมว่าเวลาที่เราเดินทางไปสู ่
พื้นที่ใหม่ ซึ่งไม่ใช่การเดินทาง virtual ใส่กล้องมองไป อันนั้นไม่ได้กลิ่น ท่านจะ 
ไม่ได้ลมเย็น ๆ ที่ว่านั้น ท่านจะไม่ได้ไอกระเซ็นเล็ก ๆ น้อย ๆ ใส่หน้า ท่านได้เห็นแต่
ภาพ ต่อให้มันจะเป็น 180 องศา หรอื 360 องศา เงยหน้า ก้มหน้ากม็องเหน็ Niagara  
Falls ก็จริง แต่เมื่อไปถึงสถานที่ใหม่ มันทำาให้อณูทุกอย่างในเซลล์ของเราตื่นตัว 
ขึ้นมา เพราะเรารู ้สึกว่านี่เป็นการเรียนรู ้ครั้งใหม่ เราจะพร้อมที่จะรับข้อมูล  
เพราะฉะนัน้ผมจงึเห็นว่า กจิกรรมด้านการเดนิทางท่องเทีย่วมันคอืสถาบนัการศกึษา 
ชนดิใหม่ ขึน้อยูก่บัว่าแทนทีเ่ราจะให้แค่ความสขุ สนกุสนาน ความอบอุ่น ความประทับใจ  
ความสวยงาม บัดนี้ กับเรื่องของการที่เล่าประวัติศาสตร์ของเมืองนั้น พระเจ้าองค์นี้ 
กษัตริย์องค์นั้น หรือเรื่องเล่าตาม่องล่าย ผ่าใครต่อใครเป็นซีก ๆ แล้วก็ขว้างออกไป 
กลายเป็นเกาะในทะเล อนันัน้เป็นเรือ่งเล่าท่ีเล่าได้ แต่สิง่ทีต้่องเล่ามากกว่าเวลาไปทะเล 
คือเรื่องแพลงก์ตอน มันจะได้ทำาให้จำานวนนักท่องเที่ยวประมาณ 1 พันล้านคนใน
แต่ละปีทีอ่อกเดนิทางระหว่างประเทศได้กลายเป็นนักเรียนชดุใหม่ กลายเป็นพลเมอืง
ชดุใหม่ของโลกทีท่ำาให้เขารูส้กึว่าเขารูม้ากขึน้ เขามอีะไรทีก่ลบัไปเล่ามากกว่าภาพถ่าย  
เขามีอะไรที่กลับไปบอกลูกหลาน เขามีอะไรท่ีจะไปเปลี่ยนแปลงตัวเขาเอง ในฐานะ
ที่ผมเป็นนักกฎหมาย เรียนมาทางสายศิลป์ แล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับงานด้านการตลาด 
ผมพบประโยคนี้ “เหตุผลและความรู้ทำาให้เราเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ได้ดีขึ้น แต่มัน 
ไม่ช่วยให้เราตดัสนิใจ อารมณ์ต่างหากเป็นตวัทีท่ำาให้เราตดัสนิใจเสมอ” ท่านไม่เชื่อ 
ท่านลองถามสุภาพสตรีเวลาที่เขาจะซื้อกระเป๋าถือใบใหม่ รองเท้าคู่ใหม่ ชุดใหม่ที่จะ
ใส่ไปงาน มันไม่ได้ซื้อไปด้วยการใช้เหตุผล แต่ตัดสินใจด้วยอารมณ์ เราพูดกันมานาน 
และเกี่ยวกับที่เราจะต้องคัดแยกขยะ เราเข้าใจหมดเลยว่ามีวิธีการคัดแยกของ  
PE, PPE, PDE และอ่ืน ๆ ตามโครงสร้างโมเลกุลของมันต้องแยกอย่างไร อะไรไป 
ต่ออะไรได้ แต่จะมีสักกี่คนที่จะไปทำาการแยกแบบนั้นตามที่เราบอก น้อยมาก  
ถามว่าเข้าใจไหม เข้าใจ แต่ถ้าหากว่าเรายังไม่สามารถจะทำาให้เกิดการมีอารมณ ์
ทีจ่ะทำาให้เกดิการตดัสนิใจได้ เขากย็งัไม่แยกขยะอยูน่ัน่เอง ผมคดิว่าการท่องเทีย่วจงึ
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กลายเป็นเครื่องมือใหม่ เพราะเป็น Learning Process และปรากฏว่าในยุคที่ 4  
นี้เองที่ทำาให้เราได้เห็น Low - Cost Airline และวิธี Mode of Transportation  
อื่น ๆ ที่ราคาถูกลงเรื่อย ๆ เพราะเมื่อก่อนการเดินทางท่องเที่ยวถือเป็น Luxury  
ใครจะได้ไปต้องเป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างดี เพราะต้องไปเสียทั้งค่าเดินทาง ค่าที่พัก  
ที่กิน แต่ปัจจุบัน Low - Cost Airline ได้ปรากฏตัวขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก  
และก็ทำาให้ Anyone can fly ใคร ๆ ก็บินได้ เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  
นัน่กำาลงัทำาให้มนีกัเรยีน นักศกึษา นักวจิยั คนรุน่ใหม่ ทีก่ำาลังออกเดินทางในทุกกลุม่อายุ  
ขอเพียงมี Basic knowledge ความรู้พื้นฐานที่เพียงพอ และตรงกับเรื่อง ตรงกับ 
ทีห่มาย ตรงกบัวธิกีารเพือ่บอกเล่ากบัเขา คงน่าสนใจไม่น้อยหากผู้โดยสารทีข้ึ่นเครือ่งบิน 
กำาลังรัดเข็มขัดจะได้ฟังจากกัปตันประกาศว่า วันน้ีเคร่ืองยนต์หมายเลข 4 ของเรา  
ใช้นำ้ามันจากถั่วลันเตาในการพาท่านบินไป ส่วนอีก 3 เคร่ืองยังคงใช้นำ้ามันเดิมที่เรา
เคยใช้อยู่ ผมเชื่อว่าผู้โดยสารทุกคนจะรู้สึกว่าการบินครั้งนี้ของเขาแตกต่างไปจาก 
การบินครั้งอื่น มันขึ้นอยู่กับ Story to tell ในแต่ละเรื่อง บางทีไม่จำาเป็นจะต้องบอก 
เรือ่งใหญ่ทัง้หมด บอกเรือ่งเลก็กไ็ด้ แต่ต้องบอกให้ถกูจงัหวะ บอกให้ถูกเวลา แล้วเรา
จะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลง เห็นตาท่ีโตขึ้น เห็นการหันไปซุบซิบกันบอกเล่า
ระหว่างกนัด้วยความมชีวิีตชีวา เพราะความรูม้นัเกดิขึน้ นัน่เป็นลกัษณะของรปูแบบ 
การเดินทาง การท่องเที่ยวที่เราคิดว่ามันจะช่วยทำาให้เรามีบุคลากรและพลเมืองโลก 
ที่สนใจเรื่องความยั่งยืนชัดขึ้น

กรุงเวียนนาเป็นส่วนหนึ่งของเมืองหลวงกลางของทวีปยุโรป ผมได้ไปพบ
กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและของสถาบันที่ส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการ 
ในเวียนนา เขาบอกกับผมว่าใน 4 - 5 ปีที่ผ่านมา เวทีที่วิชาชีพต่าง ๆ เขาไปประชุม  
สัมมนากันในด้านวิชาชีพนั้น 40 เปอร์เซ็นต์ เขาหันกลับมาใช้ห้องประชุมตาม 
มหาวทิยาลยัในการจดัประชุม นิทรรศการ และแสดงสนิคา้เกีย่วกบัเทคโนโลยใีนเรือ่ง
การคา้ขายเก่ียวกบัพวกเขา แทนทีจ่ะใช้อยู่ตาม Convention Hall อาคารทีจ่ดัมาเพือ่
แสดงสินค้าหรือการประชุมโดยเฉพาะ ถามว่าทำาไม เขาบอกว่าถ้าเป็นอาคารแสดง
สินค้าทั่วไปท่ีอยู่ภายนอก จัดเสร็จแล้วจะมีงานใหม่เข้ามา ที่นั่นเป็นสถานที่เพ่ือการ
บริการด้านการค้า ทำาได้ดีมาก แต่ว่าอารมณ์และบรรยากาศที่คุยกันของนักวิชาการ
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จบลง ณ ห้องนัน้ทนัทเีหมือนกนั เพราะเกบ็โตะ๊แลว้ ทีน่ีก่จ็ะไมมี่สภาพของการเปน็ที่
ประชมุของทนัตแพทย์โลกตอ่ไป เพราะมันเตรยีมตวัหนัไปขายเครือ่งพมิพร์ุน่ใหมท่นัที
ที่เข้ามา แต่ถ้ามาใช้กรณีเหล่านั้นอยู่ในสถาบันการศึกษา ในรั้วสถาบันมหาวิทยาลัย 
ก็พบว่าไม่ใช่แค่ลูกค้าที่เข้ามา แต่บรรดาคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และอื่น ๆ ก็
จะเข้ามาแวะเยี่ยมชม และเมื่อได้ความรู้แล้ว ของส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ผู้นำาเสนอในห้อง
ประชมุวิชาการขณะนัน้หรอืในสมัมนาขณะนัน้ เขามกัจะไม่ขนกลบั เขากจ็ะทิง้บอรด์
เหล่านั้นเอาไว้ ถ้าเป็นที่ Convention Hall ธรรมดาก็จะกลายเป็นขยะ เป็นสิ่งที่จะ
เอาไป Recycle ทำาอย่างอื่น แต่ถ้าเป็นของสถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษามัก
จะรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ ก็เอาป้ายเหล่านั้นที่ลงทุนกันมาแล้วไปติดตั้งที่ใหม่ เพ่ือให้
นักศึกษา เพื่อให้ผู้ที่เป็นอาจารย์ หรือผู้ที่เป็นนักวิจัย สามารถเอามันไปวิเคราะห์ต่อ 
ใช้ประโยชน์ต่อในแง่ของการอ่านป้าย แต่ในขณะเดียวกัน บรรยากาศของห้องที่เพิ่ง
คยุกนั เวททีีเ่พิง่มคีนจากรางวัลโนเบลขึน้มาพดูบรรยายเมือ่สกั 2 วันทีแ่ลว้ลงไปแลว้ 
เขาอยากจะจำาลองเวทน้ัีนต่อ เพือ่ให้คนอืน่ทีมี่แนวโนม้ทีก่ำาลังจะเดนิทางไปในเสน้ทาง
เดยีวกนั ใช้เวทแีละ Setting อนัเดียวกนั เพ่ือจะดงึเอาบรรยากาศนัน้มาสร้างอารมณ์
ของการรู้สึกว่าการก้าวสู่ความเป็น Excellence ทางด้านวิชาการ หรือความรู้ หรือ
ต่อยอดของการวิเคราะห์นั้น สามารถทำาได้โดยมีพลังมากขึ้น
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มหาวทิยาลยัมหดิล เปน็เจา้ภาพของการจดัแขง่ขนั RoboCup เมือ่เรว็ ๆ  นี ้ 
ระดบัโลก ผมเหน็ไดว่้าน่ันเป็นเร่ืองการจดัการ ไม่ใช่แค่เร่ืองของการแขง่ขนั แต่เปน็การ
ดึงให้เกิดการเดินทางระหว่างประเทศ ของผู้มีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับเรื่องหุ่นยนต์  
และอื่น ๆ เข้ามา ไม่ใช่แค่มาแข่ง แต่มานำาเสนอข้อมูลทางวิชาการ มาบอกความ 
กล้าหาญของเขาว่าเขาได้ลองผิดลองถูก ลองจนล้มเหลวมาไม่รู้กี่ร้อยครั้งเพื่อที่จะได ้
มาซ่ึงสิง่นี ้เป็นการบอกความกลา้หาญ เปน็การสอน Life Skill วา่คนเราจะตอ้งเรยีนรู้ 
ความผิดพลาด ล้มเหลว ต้องกล้าลุกขึ้นใหม่ และหยิบมันขึ้นมาใช้เป็นประโยชน์  
และนั่นจะทำาให้การเดินทางที่เข้ามาในด้าน MICE การเดินทาง MICE ไม่ใช่เป็นการ 
เดนิทางแคว่า่เราตืน่เต้นกับการทีเ่รารู้ตัวเลขตอนจบของกระเปา๋สตางคว์า่ นกัเดินทาง 
ประเภทกลุ่ม M ที่มาการประชุมแสดงนิทรรศการหรือว่าการมาสัมมนานั้น ใช้จ่าย 
มากกวา่นกัทอ่งเทีย่วทัว่ไปประมาณ 3 เทา่ เพราะวา่เขามาจากเงนิทีอ่งคก์รสง่เขามา  
เขาก็มีเงินที่จะมาใช้ในการจ่ายค่าที่พัก จ่ายค่าเดินทาง จ่ายค่าร้านอาหาร เพราะเขา 
จะต้องดูแล Entertain แขกหรือคนอื่น ๆ ที่จะต้องสร้าง Network ด้วย แต่เขายังม ี
กระเปา๋สตางคส์ว่นตวั และกระเปา๋สตางค์ทีคู่่สมรสมอบมาบอกวา่ฝากเธอซือ้ของดว้ย  
เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จึงกลายเป็นคนที่เป็น Spender เป็นผู้ใช้จ่ายที่มากกว่า 
นกัทอ่งเทีย่วทัว่ไปประมาณ 3 เทา่ เราไดร้ายไดจ้ากกลุม่นีเ้ขา้มาประมาณเกือบ 2 แสน 
ลา้นบาทตอ่ป ีและสิง่เหลา่น้ีเปน็สิง่ทีเ่ราควรสง่เสรมิใหเ้กดิเปน็กจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบั 
การท่องเที่ยว 

เมื่อสักครู่ผมเล่าไปแล้วว่า ท่องเที่ยวที่เมื่อก่อนนี้เป็นเรื่องการนำาเสนอ  
ในภาษาจนีเรยีกวา่ ทกิทอ้ คอืไปแลว้ไปใหม้นัเพลดิเพลนิ ไดไ้ปเทีย่ว ไดไ้ปผอ่นคลาย  
ไปให้รางวัลแก่ตนเอง นั่นเป็นปรัชญาในยุคที่ 2 ว่าไปทะเลกันเถอะ ทะเลมันอุ่น
โดดเมื่อไหร่ก็ได้ การใส่ชุดบิกินีเป็นการให้รางวัลแก่ตนเอง จริง ๆ แล้วการใส่บิกินี 
ก็เป็นการให้รางวัลแก่คนอ่ืนด้วยเหมือนกันนะ แต่ว่าน่ันคือยุคปรัชญาเก่า แต่ถ้าเป็น 
ปรชัญาใหม ่ถ้าเราทำาใหเ้ขารูส้กึว่าการเดนิทางทกุคร้ังเปน็เรือ่งการเรยีนรู ้เปน็เหมอืน 
การเข้าคอร์สสั้น ๆ แต่คนทั้งองคาพยพของวงการรู้ว่า เม่ือไปลงเรือเราจะเล่าเรื่อง 
อะไร เมื่อนั่งรถเราจะบอกอะไร เมื่อขึ้นเครื่องบินเราจะบอกว่าอะไร เมื่อกินอาหาร 
เราจะบอกว่าอะไร ทำาไมเราไม่เสิร์ฟอันนี้ และทำาไมเราจึงจะเสิร์ฟอันนั้น ทำาไมเราจึง 
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ชวนใหท้า่นแตง่ตวัแบบน้ี ไม่ใช่เพราะมาแค่มีบรรยากาศยอ้นยคุ แต่เพราะเราต้องการ 
จะหร่ีแอร์ ลดอุณหภมู ิทำาใหท้า่นสามารถทนตอ่ความอุน่ไดม้ากข้ึน ของเหลา่นีต่้างหาก 
ที่ทำาให้เราได้ใช้ประโยชน์จากบรรยากาศท่ีความไม่ยั่งยืน และใช้คนนับพันล้านคน 
ที่มีกำาลังซื้อเท่านั้น คนเดินทางได้ ท่องเที่ยวได้ มีกำาลังซื้อทั้งนั้น จะมากหรือจะน้อย
ก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่คนมีกำาลังซื้อได้การศึกษา และเขากำาลังมีอารมณ์ที่อยากจะเห็น 
ความเปลี่ยนแปลง และถ้าเราสามารถทำาให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ สั้น ๆ  
ในช่วงทริป 3 วัน กลายเป็นวันหนึ่งที่เราชวนให้ทุกคนกิน Plant based อีกมื้อหนึ่ง 
กินในสิ่งที่เป็นเนื้อสังเคราะห์และท่านลองเคี้ยวดู เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ทำาให้ท่าน
รูส้กึว่า แมไ้มอ่รอ่ยในปากทา่นในวันนี ้แตม่นักไ็มไ่ดท้รมานมากเพราะมันแคม่ือ้เดยีว  
แต่อย่างน้อยเขาลอง เพราะเราพบว่าสิ่งที่ยากที่สุดในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
ยากที่สุดในการแก้ไขพฤติกรรมแห่งความไม่ยั่งยืนของมนุษย์ก็คือ เขาคุ้นเคยกับ 
Comfort Zone ถ้าเขาไม่เคยได้ออกจาก Comfort Zone เลย เขาก็อาจจะรู้ว่า  
Non Comfort Zone อยู่ตรงไหน แต่เขาเลือกที่จะไม่ไป เพราะเขายังสนุกอยู่กับ 
Comfort Zone ของเขา แต่ถ้าระหว่างการเดินทางมันคือการทำาในสิ่งที่ปริ่ม ๆ กับ  
Comfort Zone กับไม่ Comfort Zone อยู่เสมอ มันมีบรรยากาศของความเป็น 
นักผจญภัยลึก ๆ ซ่อนอยู่ในนั้น เพราะฉะนั้น พอให้ลองอะไรใหม่ ฟังอะไรใหม่  
เขาเปดิรบั และลองทำาอะไรเลก็นอ้ยและรูส้กึวา่ เออ เขา้ทา่ เขาทำาตามกนั มนษุยเ์ปน็
สัตว์สังคมที่ชอบทำาอะไรตามกัน หลายท่านในที่นี้ผมเชื่อว่าเคยเดินทางไปประเทศ
จีนและทันทีที่คนสุดท้ายขึ้นมาบนรถ ถือถุงขึ้นมาอันหนึ่งแล้วบอกว่า ฉันได้อันนี้มา
ถูกมากเลย หาที่เมืองไทยแพงมากเลย แปบเดียวเท่านั้น อีกหลายคนวิ่งลงจากรถไป
เพื่อจะไปเอามาบ้างอีกคนละ 2 ถุง โดยที่ไม่รู้ว่าเอามาทำาไมเหมือนกัน ตัวอย่างที่ยก 
ง่ายที่สุดก็คงจะเป็นบัวหิมะ เพราะผมก็ทำาเหมือนกัน คนสุดท้ายเดินขึ้นมาและ 
บอกว่า ฉันได้มาอีก 3 กระปุก ตอนที่รถแก๊สระเบิดที่ประเทศไทย เมืองจีนส่งมา 
เพื่อที่จะให้คนไทยได้ใช้ เรามารู้ภายหลังว่ามันเป็นสเตียรอยด์ แต่ ณ ยุคนั้นคนไทย 
ก็ดูเหมือนจะมีบัวหิมะติดบ้านกันคนละ 2 - 3 กระปุก และก็ไม่ค่อยจะมีใครถูก 
นำ้าร้อนลวกหรือไฟไหม้อะไรทั้งนั้นแหละ แต่เป็นความสบายใจที่ซื้อมา มันเป็น 
ตัวอย่างให้เห็นว่า อารมณ์ทำาให้ตัดสินใจ เหตุผลทำาให้เข้าใจเฉย ๆ ท่องเที่ยวทำาให้ 
คนกำาลังมีอารมณ์ เราเลือกใช้อารมณ์นั้นเพื่อให้เขาเปลี่ยนเป็นคนไหน
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จากภาพ PowerPoint นี้ ผมจะชี้ให้ท่านเห็นว่า บัดนี้ เขามีการตรวจวัด 
Global Rise of Unhappiness คือความทกุขข์องคนในโลก ยอ้นหลงัไปตัง้แตป่ ี2006  
มาจนถึง 2021 กราฟชี้ให้เห็นว่า คนบนโลก Average แล้วรู้สึกว่าตัวเองกำาลัง 
เป็นทุกข์มากทุกที ๆ ทั้งที่ว่า Disruption ของการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ของ 
รถยนตไ์ฟฟา้ใหม ่ของอะไรต่าง ๆ  เคร่ืองใช้ไฟฟา้ใหม่ ๆ  เขา้มาเตม็ไปหมดเลย แตท่ำาไม 
เขายังมีความรู้สึกว่าความทุกข์ของเขามันโตขึ้นทุกที 
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ส่วนหนึ่งมาจากความคิดที่เขาว่า ภาพการ์ตูนนี้คงอธิบายได้ ผมฉายใน
สภาฯ เรียบร้อยแล้วเหมือนกัน ก็คือว่า คลื่นขนาดยักษ์ใหญ่ทั้ง 4 ที่เข้ามานั้น เป็น
คลื่นที่เขาหนีไม่พ้น เพราะเขาเห็นชัดเจนในช่วงโควิด 19 คลื่นลูกแรกที่เข้ามา 
ด้านซ้ายนั้น คือโควิด 19 ไม่รู้มันเกิดขึ้นมายังไง ยังไม่รู้มันจะไปเม่ือไหร่ แต่มันโดน 
ทัง้โลก คลืน่ท่ีตามมาใหญ่กว่าโควิด 19 มากมายนัก คือ Recession คอืปีนี ้และจะอยู ่
กับเราไปอย่างน้อยนักเศรษฐศาสตร์บอกว่า 3 ปี การย่อหย่อนลง การหดตัวลง 
ของสภาพเศรษฐกิจโลกกำาลังเข้ามา คลื่นลูกที่ 3 คือเร่ืองภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง  
ซึ่งท่านก็ได้เห็นว่าหลายต่อหลายครั้งในประเทศไทย ทั้ง ๆ ที่เราเป็นพื้นที่ได้รับ 
ผลกระทบจากภูมอิากาศเปลีย่นน้อยกว่าทีอ่ืน่ ๆ  อย่างน้อยในช่วงนี ้แต่เรากไ็ด้สมัผสั 
ใช่ไหมว่าอะไรต่อมิอะไรมันเสียหายมาก ท่วมก็ท่วมหนัก แล้งก็แล้งหนัก ร้อนก็ 
ร้อนจัด ชื้นก็ชื้นเกินไป แต่ Climate Change ที่ว่านั้น ผู้นำาของโลกเขาไปประชุมกัน
แล้วเวลานี้ประเทศ G20, E7 เมื่อเจอกับผมเขาบอกว่า บัดนี้ ความกังวลใหญ่ของเขา 
ไม่ได้อยูท่ีค่ลืน่ลกูที ่3 เขาสนใจทีค่ลืน่ลกูที ่4 กค็อืปัญหาของการขาดตอนลงของความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพราะมนุษย์ยังมีชุดข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของ
ความหลากหลายทางชวีภาพเกบ็ไว้น้อยมากเหลอืเกิน และเราไม่รูเ้ลยว่าอะไรมันขาด 
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ไปแล้วบ้าง ยกตัวอย่างได้ง่ายที่สุดคือ ผึ้ง ทุกวันนี้เราหาผีเส้ือไม่ค่อยเจอแล้วใช่ไหม 
ในสวนหลังบ้าน ผึ้งก็แทบไม่เห็น อย่างมากเห็นตัวต่อ ตัวแตน แต่ไม่ค่อยเห็นผึ้ง  
แล้วผึง้กด็เูหมอืนจะมขีนาดเลก็ลง ส่วนหน่ึงในยโุรป ในสหรฐัฯ ได้ทำาวจิยัพบว่า จำานวน 
ผึ้งที่เป็น East Coast ในฝั่งที่เป็นนิวยอร์ก วอชิงตัน ซึ่งเป็นย่านอุตสาหกรรมเก่า 
อุตสาหกรรมโลหการเก่า อุตสาหกรรมเหล็ก ผึ้งหายไปประมาณ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์
จากสภาพที่เขามีอยู่ในธรรมชาติ แต่ถ้ากลับไปดูทางด้านแคลิฟอร์เนีย ทางฝั่ง West  
Coast ผึ้งหายไปมากกว่านั้นอีก เพราะที่นั่นมีโรงกลั่นนำ้ามันเป็นจำานวนมาก  
มีกิจกรรมที่ทำาให้เกิดปัญหากับผึ้ง และมีการใช้สารกำาจัดศัตรูพืชสูงกว่าในซีกโลก 
ตะวันออกของอเมริกาก็ทำาให้ผึ้งหายไปถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ทำาให้นึกย้อนหลังไปถึง 
สิ่งที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้พูดเอาไว้ในขณะที่เขามีชีวิตอยู่ว่า ถ้าผึ้งหายไปจากโลกนี้ 
เมื่อไหร่ ให้นับเวลาไปอีก 6 ปี ไม่เกินจากนั้นมนุษย์ทั้งหมดจะสูญพันธุ์ทั้งโลก เพราะ
จนกระทัง่บัดนีแ้ม้ว่าเราจะมเีทคโนโลยทีีด่ทีีส่ดุแค่ไหนกต็าม เรายงิจรวดไปถึงอวกาศ 
ไปถึงดาวอังคาร เรามียาน Voyager ออกนอกระบบสุริยจักรวาลไปแล้วก็ตาม แต่  
2 เทคโนโลยีพ้ืนฐานสำาคัญที่โลกได้สร้างเอาไว้ และมนุษย์ไม่สามารถใช้ทดแทนได้  
คือการผสมเกสรระหว่างตัวผู้และตัวเมียอย่างที่แมลงทำาไว้ให้ โดยเฉพาะแมลงท่ี 
เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นผึ้งหรือผีเสื้อ เรามารู้ภายหลังว่าชันโรงสามารถทำาได้  
และทำาได้ดีกว่ามาก แต่เราก็ยังมีคนหันมาเลี้ยงชันโรงน้อยมาก เพราะฉะนั้นถ้ามัน 
ไม่สามารถผสมเกสรตัวผู้ตัวเมียได้ แล้วใครจะเป็นผู้ผลิตอาหารให้กับมนุษย์และ 
สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ในเมื่อเรากำาลังไล่ปราบมด มอด ศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ  ตั๊กแตน เพลี้ย 
ด้วยการใช้สารที่ฆ่าแมลงแรงขึ้นเรื่อย ๆ เราจัดการกับแมลงสาบและมันสามารถ 
ท่ีจะหลบหนีไปได้ แต่ผึ้งไม่เคยหลบหนีได้เลย เพราะมันโดนตั้งแต่ควันป่า ควันไฟ  
ควนัท่อไอเสยี มาจนถงึสิง่ทีเ่ราใช้ปราบแมลงสาบสารพดัชนดิ ผึง้หายไปเป็นจำานวนมาก  
นั่นเป็นหนึ่งเทคโนโลยีคือการผสมสิ่งที่เกรเกอร์ เมนเดล สอนเราเก่ียวกับเรื่องเกสร
ตัวผู้ เกสรตัวเมีย แต่เรายังไม่มีอะไรทดแทนมันได้เลย แต่เชื่อว่าในครัวของทุกคน 
เรามีนำ้าผึ้งมากกว่า 1 ขวด เพราะมีคนให้เป็นของขวัญมาในวันปีใหม่ และเราก็เริ่ม 
กลัวการทานอาหารทีมี่ความหวานจนเกินไป เพราะฉะนัน้นำา้ผึง้ก็เป็นแค่รางวลัเลก็ ๆ  
น้อย ๆ  สำาหรับเตมิเข้าไปในเคร่ืองด่ืม แต่ไม่ใช่ของท่ีเราใช้ประจำา แต่แล้วเรากก็วาดเก็บ 



บ้านของผึ้ง และอาหารของผึ้งกลับมาให้หมดเกลี้ยง น่ันเป็นเทคโนโลยีที่หนึ่ง ที่ผม
คิดว่าในการท่องเที่ยวเราควรต้องหาโอกาสในการบอกกับคนที่เป็นนักเรียนใหม่ใน
การเดินทางเพื่อให้เขารู้หลักสูตรนี้ ส่วนที่ 2 ก็คือการที่แม้ว่าเรามีเทคโนโลยีดีแค่ไหน
ก็ตาม แต่เราก็ยังไม่มีเทคโนโลยีในการทำาแทนในสิ่งที่ใบพืชและแพลงก์ตอนทำาได้  
คือการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นออกซิเจนในราคาที่ถูกท่ีสุด ทำาฟรี  
ทำาทุกวัน ไม่มีวันหยุด ไม่มีสหภาพ และไม่มีการขอขึ้นค่าแรง เพราะเขาคือผู้เปลี่ยน 
คาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นออกซิเจนปริมาณมหาศาลให้เราได้ใช้ นี่ก็ไม่มี
เทคโนโลยีในการทดแทนเขาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นแค่จะพูดถึงการที่โลกของความ
ไม่ยั่งยืน ถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงบทบาทและพฤติกรรมของเราเกี่ยวกับการ
จัดการและถนอมรักษาเทคโนโลยีนี้ที่โลกได้สร้างเอาไว้ด้วยธรรมชาติ คือการแปลง
คาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นออกซิเจน หรือการที่ผสมเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมีย 
เรื่องพื้น ๆ ง่าย ๆ ที่เด็กประถมได้เรียนรู้ และถ้าเราเป็นผู้เดินทางข้ามประเทศ ข้าม
เมือง และเราไม่สามารถที่จะเกิดทั้งอารมณ์ เกิดทั้งความรู้ ที่จะเข้าใจเหตุผลว่าทำาไม 
เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง การท่องเที่ยวชนิดใดไม่ว่าจะได้รายได้มากแค่ไหน  
ได้คนมาจากที่ไหน ไม่ว่าจะเป็นจาก Domestic หรือมาจาก International ที่มา 
เป็นลูกค้าของเรา และไม่ว่าเราจะ Divide รายได้นั้นเพื่อกระจายออกไปให้เป็นของ
คนรุน่ต่าง ๆ  เพือ่ให้มนัเกดิความเป็นธรรมมากขึน้ในทางเศรษฐกจิ เพือ่ให้เกดิการลด
ความเหลื่อมลำ้า เพื่อให้เมืองรองได้เติบโตขึ้นมาเพื่อให้โอกาสเขามากขึ้น สิ่งเหล่านั้น 
เป็นแค่เรื่องชั่วคราว เป็นเรื่องดีแต่เป็นเรื่องชั่วคราว เพราะถ้าเรายังไม่สามารถแก้ไข 
2 เร่ืองเม่ือสักครู่ได้ การเผาพืชไร่ก็ยังคงทำาต่อไป การใช้เคมีอย่างไม่บันยะบันยัง 
ยงัคงใช้ต่อไป การใช้พลงังานไม่ใช่เพือ่ลดค่าบลิทีอ่ยูห่น้าบ้าน การลดพลงังานเป็นการ 
ลดเรื่องอื่น ๆ เพื่อจะช่วยภาวะในการที่แปลงคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็น 
ออกซิเจนให้ไม่ต้องทำางานหนักจนเกินไปไม่ใช่หรือ ดังนั้น ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน จึงอาจ 
จะเป็นมากกว่าการนับว่าเงินไปที่ไหน ไปถึงใครอย่างเป็นธรรมหรือไม่ แต่รวมถึง 
การที่เราแปลงประชากรที่ว่าด้วยเรื่องนักเดินทาง นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเดินทางใกล้
หรือไกล ให้กลายเป็นคนที่เข้าใจบทบาทตัวเอง และความสามารถในการดึงความรู้  
ให้กลายมาเป็นอารมณ์ เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นสิ่งที่ดีกว่า 
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เราโชคดีที่อยู่ในประเทศที่มีภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เป็นมิตร และ 
ทำาให้เรารูว่้าเราอยูอ่ย่างน้ีได้ แต่ผลท่ีสดุแล้วนักวิทยาศาสตร์ชีม้านานแล้วว่า ในขณะที ่
ทุกคนตื่นเต้น บอกว่าประเทศไทยน้ัน ในนำ้ามีปลา ในนามีข้าว ไม่มีแผ่นดินไหว  
ไม่มีภัยพิบัติขนาดใหญ่ ลม ฟ้า อากาศ ถูกเบรกไว้ด้วยภูเขาสูงอยู่ในเวียดนาม  
มรสุมขนาดยักษ์ใหญ่ที่เข้ามาถึงฝั่งเราได้มากสุดก็คงเป็นแค่ดีเปรสชัน ไม่ใช่ไต้ฝุ่น  
ไม่ใช่ทอร์นาโด แต่ว่า Blessing หรือว่าพรที่สวรรค์นั้นให้ไว้กำาลังค่อย ๆ ถอยลง  
หมดลงไป ถ้าเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรม และพฤติกรรมนี้ในฐานะที่เป็นประเทศผู้รับ 
นักท่องเที่ยวมากถึงอันดับ 10 ของโลก และเรามีสถานะการเงินที่ได้มาจากกิจกรรม 
นั้นมากถึงเป็นอันดับ 4 ของโลก และเราไม่ได้ใช้โอกาสนี้ในการเปลี่ยนแปลงมัน 
เพื่อเรา เพื่อไทย และเพื่อโลก สิ่งเหล่านั้นย่อมเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ยั่งยืน ผมได้ใช้
เวลาของท่านมาครบเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว ขอบพระคุณทีท่่านให้ความกรณุาร่วมรบัฟัง  
ขอบคุณมากครับ 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  :  
ในภาวะความไม่ยั่งยืนของการพัฒนา
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ภาคผนวก

ความเป็นมาในการจัดแสดง
ปาฐกถาเกียรติยศ เนื่องในวันพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยมหิดล”

“มหิดล” เป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  
พระบรมราชชนก ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง  
โดยเฉพาะการแพทย์และการสาธารณสุข ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่ง 
การแพทยแ์ผนปจัจบุนัของไทย และพระบิดาแหง่การสาธารณสขุไทย พระบาทสมเดจ็ 
พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ไดท้รงพระกรณุา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “มหิดล” ให้เป็นนามของมหาวิทยาลัย 
ที่ได้ตราพระราชบัญญัติมีผลใช้อย่างเป็นทางการ เม่ือวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2512  
ซึง่นบัว่าเป็นวันเริม่ตน้ของการใช้ช่ือมหาวิทยาลยัมหิดล ยงัความปตียินิดเีปน็อยา่งยิง่
แก่บรรดาอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ตลอดจนศิษย์เก่าและนักศึกษา
ปจัจบุนัของมหาวิทยาลยัมหดิล และนบัจากวาระนัน้จนถงึวนัที ่2 มนีาคม พ.ศ. 2566 
ได้เวียนมาบรรจบครบเป็นปีที่ 54 นี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ 
รวมทั้งการจัดแสดงปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช 
เป็นครั้งที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองถึงความสำาคัญของวันคล้าย 
วันพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยมหิดล” ในโอกาสครบ 54 ปี และเพื่อเป็นการให ้
ความรู้แก่บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจน
ประชาชนที่สนใจได้ทราบบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีต่อสังคม และได้ร่วม
รำาลกึถงึศาสตราจารย ์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช อดีตอธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล
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นับตั้งแต่ พ.ศ. 2542 จนถึงปี พ.ศ. 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้มีดำาริให้มีการจัดปาฐกถาเกียรติยศฯ เนื่องในวันพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัย
มหิดล” ติดต่อกันมาทุกปี โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ มาแสดงปาฐกถา
ในหัวข้อต่อไปนี้

พ.ศ. 2542  ปาฐกถาเกียรติยศเนื่องในงานคล้ายวันพระราชทานนาม  
 มหาวิทยาลัยมหิดล
 โดย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  
  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พ.ศ. 2543  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์  
 ครั้งที่ 1 
 โดย  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณประดิษฐ์ เจริญไทยทวี

พ.ศ. 2544  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช  
 ครั้งที่ 1 
 โดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศ วะสี

พ.ศ. 2545  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์  
 ครั้งที่ 2 
 เรื่อง “สุขภาพสังคม” 
 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศ วะสี 

พ.ศ. 2546  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช  
 ครั้งที่ 2 
 เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการเติมปัญญาให้สังคม” 
 โดย พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9)
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  :  
ในภาวะความไม่ยั่งยืนของการพัฒนา
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พ.ศ. 2547  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์  
 ครั้งที่ 3
 เรื่อง “เศรษฐกิจการเงินโลกกับการปรับตัวของอุดมศึกษาไทย” 
 โดย ดร.โอฬาร ไชยประวัติ 
  ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
  มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

พ.ศ. 2548  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช  
 ครั้งที่ 3
 เรื่อง “โครงการพัฒนาดอยตุง” 
 โดย  ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล 
  เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2549  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ 
 ครั้งที่ 4
 เรื่อง “การปฏิรูปการเมืองกับสภาพสังคมไทย”
 โดย  ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
  ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 
  สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พ.ศ. 2550  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช 
 ครั้งที่ 4
 เรื่อง “สหกิจศึกษากับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต”
 โดย  ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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พ.ศ. 2551  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ 
 ครั้งที่ 5
 เรื่อง “ประสบการณ์การบริหารมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
  เป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ”
 โดย  ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
  ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ. 2552  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช 
 ครั้งที่ 5
 เรื่อง “ความอยู่รอดของมนุษยศาสตร์ไทย”
 โดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณเจตนา นาควัชระ
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2553  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ 
 ครั้งที่ 6
 เรื่อง “Current Global Health Issues”
 โดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
  ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

พ.ศ. 2554  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช 
 ครั้งที่ 6
 เรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนโดยการปฏิวัติการศึกษา
  และพัฒนาชนบท”
 โดย  คุณมีชัย วีระไวทยะ
  นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  :  
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พ.ศ. 2555  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ 
 ครั้งที่ 7
 เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน”
 โดย  ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2556  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช 
 ครั้งที่ 7
 เรื่อง “การพัฒนาประเทศไทยเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคม
  อาเซียน (AEC)”
 โดย  คุณกานต์ ตระกูลฮุน
  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2557  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ 
 ครั้งที่ 8
 เรื่อง “ประเทศไทยบนเส้นทางเปลี่ยนผ่าน”
 โดย  ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

พ.ศ. 2558 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช 
 ครั้งที่ 8
 เรื่อง “มหาวิทยาลัยมหิดลกับความท้าทายในอนาคต”
 โดย  ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
   อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
  และรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี
    ผู้อำานวยการสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
  และรองเลขาธิการสำานักพระราชวัง
  รองประธานมูลนิธิมั่นพัฒนาและประธานคณะอนุกรรมการ
  ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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พ.ศ. 2559 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์  
 ครั้งที่ 9
 เรื่อง  “มหาวิทยาลัยอุดมคติในศตวรรษที่ 21”
 โดย  ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์
  กรรมการบริหารการทูตวัฒนธรรม กรุงเบอร์ลิน และ
  ผู้เช่ียวชาญระดับสูง สำานักเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติ
    อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

พ.ศ. 2560 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช  
 ครั้งที่ 9
 เรื่อง  “การแพทย์และสาธารณสุข 4.0”
 โดย  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2561 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์  
 ครั้งที่ 10
 เรื่อง  “พิชิตความท้าทายยุคใหม่ ด้วยธรรมะและปัญญา” 
 โดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
  อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2562 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช  
 ครั้งที่ 10
 เรื่อง  “มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต” 
 โดย  ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  :  
ในภาวะความไม่ยั่งยืนของการพัฒนา
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พ.ศ. 2563 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์  
 ครั้งที่ 11
 เรื่อง  “การปรับตัวของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง 
  ในยุค Disruption” 
 โดย  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร
  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2564 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช  
 ครั้งที่ 11
 เรื่อง  “ปฏิรูปอย่างไรให้เมืองไทยวัฒนา” 
 โดย  ดร.วิรไท สันติประภพ
  อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2565 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์  
 ครั้งที่ 12
 เรื่อง  “การปฏิรูปอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไทย :  
  ไม่มีวันหยุดยั้ง” 
 โดย  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  
  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

พ.ศ. 2566 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช  
 ครั้งที่ 12
 เรื่อง  “การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน : ในภาวะความไม่ย่ังยืนของการพัฒนา” 
 โดย  คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
  สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว 
  และกีฬา
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ประวัติ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช

ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
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ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช หรืออาจารย์หมอกษาน  
เป็นบุตรคนที่ 4 ของพลตำารวจโท พระยาอธิกรณ์ประกาศ (หลุย จาติกวนิช) และ  
คุณหญิงอธิกรณ์ประกาศ (องุ่น จาติกวนิช) เกิดเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2455 
ณ บ้านเลขที่ 2 ถนนสาทรใต้ ตำาบลทุ่งมหาเมฆ อำาเภอยานนาวา จังหวัดพระนคร 
มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ดังนี้ 

 1. พี่ชาย (ถึงแก่กรรมแต่เด็ก) 
 2.  พี่ชาย (ถึงแก่กรรมแต่เด็ก) 
 3.  พันตำารวจโท กษม จาติกวนิช (ถึงแก่กรรม) 
 4.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช 
 5.  นายเกษม จาติกวนิช 
 6.  นายเกษตร จาติกวนิช 
 7.  นางโกศล จาติกวนิช 
 8.  นายไกรศรี จาติกวนิช 
 9.  นางโกสุม ศรุตานนท์ 
 10. นางโกศัลย์ ลำ่าซำา

สมรสกับนางสาวสุมาลี ยุกตะเสวี ธิดาหลวงยุกตเสวีวิวัฒน์ (สิระ  
ยกุตะเสว)ี และคุณหญงิยุกตเสววีวิฒัน ์(ถนอมศรี ยกุตะเสว)ี เมือ่วนัที ่25 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2490 ภายหลงัไดร้บัพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณท์ตุยิจลุจอมเกลา้วเิศษ  
ฝ่ายใน ปัจจุบันเป็นท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช มีธิดาคนเดียวคือ ดร.กษมา  
จาติกวนิช ต่อมาได้รับพระราชทานสมรสกับหม่อมราชวงศ์ชาญวุฒิ วรวรรณ โอรส 
หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ และหม่อมจิตรา วรวรรณ ณ อยุธยา ดร.กษมา  
วรวรรณ ณ อยธุยา ไดร้บัพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณจ์ตุตถจลุจอมเกลา้ (จ.จ.) 
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 เป็นคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  :  
ในภาวะความไม่ยั่งยืนของการพัฒนา
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ประวัติหน้าที่รบัราชการและงานบรหิาร ปี พ.ศ. 2481 - 2522 

พ.ศ. 2481  เริ่มรับราชการ เป็นอาจารย์ผู้ช่วย กรมมหาวิทยาลัย กระทรวง 
 ศึกษาธิการ ทำางานประจำาแผนกศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช 
พ.ศ. 2482  เริ่มสอนวิชาศัลยกรรมทั่วไป แก่นักศึกษาแพทย์ปีที่ 23
 ได้รับตำาแหน่งอาจารย์ผู้ช่วย แผนกศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
 ศิริราชพยาบาล ทำาหน้าที่เช่นเดียวกับหัวหน้าแพทย์ประจำาบ้าน  
 โดยอยู่ในความควบคุมอย่างใกล้ชิดของศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
 ประจักษ์ ทองประเสริฐ หัวหน้าแผนกศัลยศาสตร์ในขณะนั้น 
พ.ศ. 2486  ไดร้บัตำาแหน่งอาจารยโ์ท เริม่การสอนวชิาศลัยศาสตร์ ระบบชอ่งทอ้ง 
พ.ศ. 2491  ได้รับตำาแหน่งอาจารย์เอก 
พ.ศ. 2495  ก่อตั้งสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจท่ีโรงพยาบาลศิริราช 
 และโรงพยาบาลปอด นนทบุรี จากระยะเริ่มแรกจนเป็นหน่วยที่ 
 ทำาการรักษาผู้ป่วยและโรคหัวใจที่ได้ผลดีที่สุดและทำามากที่สุด 
 ในประเทศไทยและภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนี้ ได้รับ  
 เอฟ.เอ.ซี.เอส. เป็นคนแรกของประเทศไทย 
พ.ศ. 2497  เป็นผู้ริเริ่มการผ่าตัดหัวใจรายแรกในโรงพยาบาลศิริราช 
พ.ศ. 2501  ได้รับตำาแหน่งศาสตราจารย์วิชาศัลยศาสตร์ 
 ได้รับตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงพยาบาลศิริราช
พ.ศ. 2503  เริ่มการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิดโดยการใช้เครื่องปอดหัวใจเทียมเป็น 
 รายแรกในโรงพยาบาลศิริราช 
พ.ศ. 2507  ได้รับตำาแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2511  ก่อตั้งสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2512  ริเริ่มก่อตั้งศูนย์โรคหัวใจในโรงพยาบาลศิริราช 
พ.ศ. 2514 ได้รับตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2522  เกษียณอายุ
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งานบรหิาร

ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้บุกเบิกงานใหม่
หลายประการ ได้แก่ 

 1. โครงการส่งเสริมการศึกษาแพทย์สำาหรับชาวชนบท ริเริ่มในปี  
พ.ศ. 2518 

 2. สนับสนุนให้มีพยาบาลเวรปฏิบัติตามแผนพัฒนาสาธารณสุข  
ฉบับที่ 4 เพื่อทดแทนแพทย์ที่ขาดแคลนตามอำาเภอและตำาบล 

 3. ไดข้ยายวทิยาเขตแหง่ใหมท่ีต่ำาบลศาลายา จงัหวดันครปฐม ในเนือ้ที่
ประมาณ 1,200 ไร่ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ทำาให้
มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเพิ่มเป็น 2 เท่า 

 4. โครงการวิจัยและพัฒนาอนามัยชาวเขา 
 5. รักษาการในตำาแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณบดี 

คณะวิทยาศาสตร์ 

เป็นประธานกรรมการและกรรมการดำาเนินงานในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
 1. ประธานกรรมการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 2. จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2515 
 3. ประธานกรรมการที่ปรึกษาประชากรและสังคม ฝ่ายมหาวิทยาลัย 
 4. กรรมการผู้ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มิใช่แพทย์ 
 5. กรรมการพัฒนาและคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 6. กรรมการสอบวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอกของกรรมการประกอบ  

โรคศิลปะ 
 7. กรรมการที่ปรึกษาค่ายอาสาพัฒนาและกรรมการที่ปรึกษาชุมนุม  

ผู้บำาเพ็ญประโยชน์ 
 8. กรรมการพิจารณาหลักการคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ 
 9. ประธานการก่อสร้างตึก 72 ปี ของโรงพยาบาลศิริราช 
 10. รองประธานการก่อสร้างตึก 84 ปี ของโรงพยาบาลศิริราช 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  :  
ในภาวะความไม่ยั่งยืนของการพัฒนา
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11. กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยมหิดล 
12. กรรมการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
13. กรรมการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
14. กรรมการแพทย์ระดับบริหาร 
15. ที่ปรึกษาฝ่ายนโยบายและบริหารการสาธารณสุข
16. ทีป่รกึษาคณะอนกุรรมการจดัหารายไดเ้พือ่การรณรงคแ์ละสมทบทนุ 

ป้องกันโรคหัวใจ 
17. อ.ก.พ.ทบวงมหาวิทยาลัย 
18. กรรมการอำานวยการคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
19. ที่ปรึกษาแพทย์ในเขตเร่งรัดพัฒนาชนบท 
20. รองประธาน Asian Pacific Congress of Cardiology 
21. Fellow American College of Surgeons 
22. Fellow of Society of University Surgeons 
23. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2520 

นายแพทย์กษาน เริ่มการศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  
ชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญ และ พ.ศ. 2466 อายุได้ 11 ปี ได้เดินทาง 
ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ พร้อมกับคุณกษม พ่ีชาย โดยเข้าศึกษาในระดับ 
มธัยมต้นทีโ่รงเรยีน Colchester เปน็นกักฬีาเทนนสิและรกับีข้องโรงเรยีน และมปีระวตั ิ
การเรียนในขั้นดีจนจบการศึกษา จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อด้านวิชาแพทย์ที่ Guy’s  
Hospital มหาวิทยาลัยลอนดอน ได้รับปริญญา M.R.C.S (Member of Royal  
College of Surgeons) และ L.R.C.P. (Licentiate of Royal College of  
Physicians) ในปี พ.ศ. 2480 และ D.M.T. (Diploma of Tropical Medicine)  
จากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล ในปี พ.ศ. 2481 เมื่อกลับมาประเทศไทย ได้ตัดสินใจ 
เข้าทำางานที่แผนกศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งเป็นคณะ
แพทยศาสตร์แห่งเดียวของประเทศไทยในขณะนั้น ณ สถานที่แห่งนี้ชีวิตการทำางาน
ของนายแพทยก์ษาน เร่ิมจากการเปน็แพทย์ประจำาบา้นศัลยศาสตร ์ตอ่มาเปน็หัวหนา้ 
แพทย์ประจำาบ้าน พร้อมกันนั้นทำาหน้าที่เป็นผู้อำานวยการนอกเวลาราชการของ 
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โรงพยาบาลศิริราชด้วย และได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการในตำาแหน่งอาจารย์  
ในปี พ.ศ. 2484 

ชีวิตการเป็นแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์ นอกจากมีหน้าที่รักษาคนไข้แล้ว  
ยังต้องเป็น “ครู” สอนนักเรียนแพทย์และแพทย์ประจำาบ้านด้วย เช่นเดียวกับ  
ศัลยแพทย์ท่านอื่นในประเทศและต่างประเทศในสมัยนั้น หลังจากที่ทำางาน 
ทางศัลยศาสตร์ทั่วไป (general surgery) มาได้ระยะหน่ึง บางท่านจะเบนเข็มไป
ทำางานในแขนงอื่น อาจารย์กษานนั้นหลังจากที่ได้รับทุน MSA (Mutual Security  
Agency) ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไปดูงานและฝึกงานทางศัลยศาสตร์ ณ สหรัฐ 
อเมริกา ในระหว่างปี พ.ศ. 2494 - 2495 ได้นำาความรู้และประสบการณ์ที่ได้มา 
ก่อให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์แก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง เพราะนอกจาก 
บุกเบิก ก่อตั้ง และทำาหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ใน
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้ว ยังได้ไปช่วยทำาหน้าที่
เป็นหัวหน้าผ่าตัดทรวงอก และที่ปรึกษาอาวุโสให้กับโรงพยาบาลโรคทรวงอกของ
กระทรวงสาธารณสุข และในปี พ.ศ. 2479 เป็นผู้ริเร่ิมการผ่าตัดหัวใจรายแรกใน 
โรงพยาบาลศิริราช

นอกเหนอืจากความสามารถด้านวิชาการ ด้วยบคุลิกภาพของการเปน็ผูน้ำา 
ความมีนำา้ใจงาม และมนุษยสัมพนัธอ์นัดีเลศิ อาจารยป์ระสบความสำาเรจ็เป็นอยา่งสงู
ในชีวิตการเป็น “ครูแพทย์” และ “ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก” 

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2501 ได้รับตำาแหน่งเป็นผู้อำานวยการโรงพยาบาล
ศริริาช ศาสตราจารยก์ษาน เป็นผูน้ำาการผา่ตดัหวัใจชนดิเปดิ (open heart surgery) 
ด้วยการเย็บปิดรูรั่วในหัวใจ โดยวิธีการลดอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย (hypothermia 
technique) สำาเร็จครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2502 และเร่ิมผ่าตัดโดยใช้เครื่องหัวใจและ
ปอดเทียม (heart - lung machine) เย็บปิดรูรั่วในหัวใจในเด็กผู้ป่วยหญิง อายุ 14 ปี 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 โดยศาสตราจารย์กษาน เป็นศัลยแพทย์ผู้ทำาการ 
ผ่าตัด และมี Professor Ben Eiseman ศัลยแพทย์ผู้มีชื่อเสียงจากสหรัฐอเมริกา 
มาช่วยในการผ่าตัดครั้งนี้ด้วย จากการเป็นผู้บุกเบิกการผ่าตัดหัวใจเป็นครั้งแรกที่ 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  :  
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โรงพยาบาลศิริราช ทำาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคนิคการผ่าตัดซึ่งได ้
ช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจได้เป็นจำานวนมาก ศาสตราจารย์กษานได้รับพระราชทาน
เหรยีญดษุฎีมาลาเขม็ศลิปวทิยา เมือ่ พ.ศ. 2516 เปน็การตอบแทนความดคีวามชอบ 
สูงสุดแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นเป็นพิเศษ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 ได้ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย และ
ก้าวขึ้นสู่ตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อจากศาสตราจารย์ นายแพทย์
ชัชวาล โอสถานนท์ ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2514 และได้รับเลือกให้บริหารงาน
ติดต่อกัน 4 วาระ วาระละ 2 ปีจนถึงปี พ.ศ. 2522 

เมื่อก้าวไปเป็นอธิการบดี อาจารย์กษานได้ทุ่มเทสติปัญญาและเวลา  
ให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลอย่างเต็มที่ บุคลิกโดดเด่นของอาจารย์กษาน คือมีความ 
เป็นกันเอง นอกจากความสามารถและความขยันขันแข็ง ปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้ 
อาจารย์กษาน ประสบความสำาเร็จในการทำางานทุกด้านและในทุกแห่ง น่าจะเป็น 
อัธยาศัยส่วนตัวที่ทำาให้สามารถ “ครองใจ” ผู้ร่วมงาน 

กว่าครึ่งชีวิตของอาจารย์หมอกษาน ที่ได้ปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัย
มหดิลมาอย่างต่อเนือ่ง ทุม่เทกำาลังกายกำาลังใจ แม้ว่าจะทำางานด้านบรหิาร กย็งัผ่าตดั
เพือ่ช่วยเหลอืคนไข้ อาจารย์หมอกษานเป็นทัง้ครทูีศ่ษิย์รกั นายทีล่กูน้องเคารพ และ
หมอทีค่นไข้เชือ่มัน่เคารพรกัและศรัทธา ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชชัวาล ได้กล่าวถงึ 
อาจารย์หมอกษานว่า “อาจารย์กษาน เป็น Gentleman เป็นคนที่ Nice และเป็น
นกักฬีาด้วย เคยเป็นนกัเทนนสิฝีมอืด ีท่าทาง พดูจาหน่วยก้านเป็นสภุาพบรุษุ คนเรา
มองดูก็รู้” นอกจากความเป็นสุภาพบุรุษเป็นที่รักของผู้รู้จัก อาจารย์หมอกษานยังมี 
ความเป็นผู้นำาและเป็นนักบริหารช้ันเลิศ ซ่ึงศาสตราจารย์ นายแพทย์เสนอ อินทร- 
สุขศรี ยังระลึกถึงคำาพูดของอาจารย์หมอกษาน ที่เคยสอนไว้เสมอว่า “ถ้าเราเลี้ยงม้า 
แล้วจูงม้าไปที่ล�าธาร บังคับให้ม้ามันกินน�้า ถ้าม้ามันอิ่มและไม่กินน�้า บังคับอย่างไร
มันก็จะไม่ยอมกิน ต้องให้มันหิวน�้าก่อน เหมือนกับคนเราถ้าเราจะเป็นครูเขา เป็น
หัวหน้างาน เป็นนักธุรกิจ เราต้องหาทางว่าท�าอย่างไร นักเรียนจะหิววิชา ท�าอย่างไร
ลูกน้องจึงจะหิวการท�างาน หรือท�าอย่างไรผู้ที่เราติดต่อนั้นจะหิวธุรกิจของเรา” 
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อาจารย์หมอกษานถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 
พ.ศ. 2539 สิริรวมอายุได้ 84 ปี 9 เดือน 8 วัน 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช อธิการบดีคนที่ 2 ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล บริหารงานในช่วงปี พ.ศ. 2514 - 2522 ด้วยวิสัยทัศน์และความ 
เป็นผู้นำาในการบริหารงานของท่านอาจารย์ได้บริหารงานให้มหาวิทยาลัยมหิดล 
สามารถพัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำา และเปิดบทบาทมหาวิทยาลัยสู่
สากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสในชนบทได้ศึกษาวิชาการ 
ด้านการแพทย์เพื่อกลับไปพัฒนาชนบท ตลอดระยะเวลาของการดำารงตำาแหน่ง 
ท่านอธิการบดีศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน ได้ก่อให้เกิดประโยชน์คุณูปการ 
แก่มหาวิทยาลัยที่สำาคัญหลายประการ ผลงานที่โดดเด่น คือ

ขยายสาขาวชิาการตา่ง ๆ  ใหก้วา้งขวางขึน้ โดยมกีารจดัตัง้หนว่ยงาน  
ใหม่ ๆ คือ 

• ยกฐานะโรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภ์ เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ 
• จัดตั้งโครงการศูนย์สัตว์ทดลอง ต่อมาพัฒนาเป็นสำานักสัตว์ทดลอง

แห่งชาติ (ปัจจุบันเป็นศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ) 
• จัดตั้งโครงการการศึกษาและวิจัยสิ่งแวดล้อม ต่อมาพัฒนาเป็นคณะ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
• จัดตั้งคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
• จดัตัง้ศนูยว์จิยัโภชนาการในโรงพยาบาลรามาธบิด ีตอ่มาพัฒนาเปน็

สถาบันวิจัยโภชนาการ (ปัจจุบันเป็นสถาบันโภชนาการ) 

พัฒนาการบริหารงานสำานักงานอธิการบด ี

จากเดิมซึ่งมีเพียง 3 กอง คือ กองกลาง (ปัจจุบันเป็นกองบริหารงาน 
ทั่วไป) กองคลัง และกองบริการการศึกษา (ปัจจุบันเป็นกองบริหารการศึกษา) ซึ่ง 
ไม่สามารถสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม มหาวิทยาลัยจึงได้ 
พิจารณาปรับปรุงการบริหารสำานักงานอธิการบดีให้ทันสมัย ในเดือนสิงหาคม  
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พ.ศ. 2519 โดยได้ขยายหน่วยงานเพิ่มเติมคือ กองการเจ้าหน้าที่ (ปัจจุบันเป็นกอง
ทรัพยากรบุคคล) กองกิจการนักศึกษา กองแผนงาน และกองห้องสมุด ซ่ึงต่อมาได้
ยกฐานะเป็นสำานักหอสมุด (ปัจจุบันเป็นหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล) 

เปิดบทบาทมหาวิทยาลัยมหิดล สู่สากล 

ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุพรชัย มาตังคสมบตั ิอดตีอธกิารบดมีหาวทิยาลยั 
มหิดล เล่าว่า “ในช่วงที่ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีนั้น  
นับได้ว่ากิจการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยได้ขยายออกไปสู่เวทีนานาชาติ  
อย่างแท้จริง” กล่าวคือท่านได้ชักนำาให้รัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน ส่งนักศึกษามา
เรียนในหลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางไปเยี่ยม
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในหลายประเทศ และเป็นประธานการอบรมจัดประชุมวิชาการ 
นานาชาติระดับโลก นับเป็นการบุกเบิกงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดลสู่เวที
วิชาการนานาชาติ อันเป็นการขยายเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยมหิดลให้กว้างไกล 
สร้างโอกาสใหแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาสในชนบท ได้เขา้มาศึกษาวิชาแพทยศาสตร ์และสามารถ 
กลับไปพัฒนาชนบท ในปี พ.ศ. 2518 ซ่ึงแนวความคิดนี้ต่อมาได้แพร่หลายไปยัง
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ อีกหลายแห่ง 

นอกจากนี้ยังเป็นผู้ริเริ่มจัดทำาธง “วันมหิดล” เพื่อนำารายได้มาช่วยผู้ป่วย
อนาถาของโรงพยาบาลศริริาช ซึง่เปน็การสง่เสรมิภาพลกัษณ์โรงพยาบาลของผูย้ากไร้
และมหาวิทยาลัยของชุมชน 

วางรากฐานวงการแพทย์ไทยด้านโรคหัวใจ 

จัดต้ังศูนย์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สมาคมแพทย์
โรคหัวใจแห่งประเทศไทย และเปิดประตูวิชาการโรคหัวใจของไทยสู่นานาประเทศ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ซาบซึ้งในคุณงามความดีที่ท่านอาจารย์ได้อุทิศ 
ท้ังกำาลังกายและกำาลังใจ ในการวางรากฐานและพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล รวมท้ัง
เปิดบทบาทของมหาวิทยาลัยสู่นานาชาติจนรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบัน 
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ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครัง้ที่ 12
งานครบรอบ 54 ปี วันพระราชทานนาม และ 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล



ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 12  
ในวันนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิตและร่วมรำาลึกถึงท่านอาจารย์ 
คุณงามความดีของท่านอาจารย์จะอยู่ในใจพวกเราชาวมหิดลตลอดไป 

(คัดย่อประวัติจากหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ  

ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช, 14 กันยายน พ.ศ. 2539)

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  :  
ในภาวะความไม่ยั่งยืนของการพัฒนา

53



กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต�าบลศาลายา
อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 0 2849 6240-6 โทรสาร 0 2849 6247
เว็บไซต์ https://op.mahidol.ac.th/ra/



กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 0 2849 6240-6 โทรสาร 0 2849 6247
เว็บไซต์ https://op.mahidol.ac.th/ra/

โดย คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


